
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณ 

คร้ังที่ .. /๒๕๕๐ 

สภารางรัฐธรรมนูญ  

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๕๐ นาฬิกา 

 

  (นางศรีวกิาร  เมฆธวัชชัยกุล ทาํหนาที่เปนประธาน) 

  ประธาน  :  ขออนุญาตเปดประชุมตามวาระการประชุมนะคะ 

  ระเบยีบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ก็คอืตองขอขอบคุณคณะอนุ

กรรมาธิการทกุทาน รวมทั้งนักวชิาการทกุทานดวยที่ไดกรุณา รวมทัง้ฝายเลขาของรัฐสภาดวยที่ได

กรุณาไปปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็งในชวงวันที่ ๕ ถงึวนัที่ ๑๐ ที่ผานมา ทําใหมีผลงานออกมาเห็น 

เปนทีป่ระจักษทั้ง ๓ กรอบเลย มีเอกสารตามที่ไดแจกใหเรียบรอยแลวตรงสวนนี ้กต็องขอขอบคุณ 

เปนอยางยิ่ง กท็ําใหเหน็วาการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการนัน้มีประสิทธิภาพเปนอยางยิง่  

ก็ตองขอขอบคุณ 

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่๓ วนัจันทรที ่๒๖ กุมภาพนัธ 

๒๕๕๐ ก็ขออนุญาตทานไดโปรดดู ซึ่งมทีัง้หมดดวยกนั ๘ หนา หนาแรก เปนรายชื่อ  หนาที ่๒  

เปนวาระที ่๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  และวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   

ในหนาที่ ๓ ก็เปนเรื่องเพื่อพจิารณา ตอมาจนถงึหนาที่ ๘ เปนเรื่องอื่น ๆ ก็ขออนุญาตวาทานชวยดูดวย

มีประเด็นอยางไรที่อยากจะแกไข ถาสามารถที ่Raise ตรงนี้ไดก็อยากจะให Raise ที่จะแกไขมาเลย 

แตถายังไมไดก็ขออนุญาตวาทานสามารถที่จะทําบนัทกึแลวก็แจงใหทางฝายเลขาได เพื่อไมเปน 

การเสียเวลาคะ ดิฉันเองขออนุญาตรับรองรายงานการประชุมไปเลยนะคะ ถาไมมทีานใดขอแกไข

ตอนนี้ แตวายงัเปดโอกาสใหทานแกไดนะคะ ขอตอไปที่เร่ืองเพื่อพิจารณาเลย 

  ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ๓.๑ พิจารณารายงานการประชุม และบนัทึกของคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนญู  

ก็ขออนุญาตทานรองประธานไดกรุณาชวยนําเสนอวาเรามีประเด็นตรงไหนอยางไร เชิญคะ 
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  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ในระเบียบวาระที ่๓.๑  ๓.๒  ๓.๓ 

และ ๓.๔  ในการประชุมคร้ังที่ผาน ๆ มาเราก็มีมติวาใหทีมของคณะทาํงานไปศึกษากอนแลวก็พรอม 

ที่จะนําเสนอ ทีนี้สําหรับในการที่เราจะประชุมในวันนี้เรามีเอกสารที่เปน ๓ ปกใหญ ซึ่งจะนาํเสนอใน

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอืน่ ๆ ซึ่งผมเสนอวาในการพิจารณา เราพิจารณาไลไปตามวาระก็จริง แตวา

เร่ืองที่จะเปนประเด็นสําคญัที่คิดวานาจะเปนตัวตัง้ในการที่จะดําเนนิการตอไปนาจะเปนในเอกสาร 

ซึ่งแจกทัง้ ๓ ชดุนี้ กรอบที่ ๑ กรอบที่ ๒ และกรอบที่ ๓  ซึง่เปนผลสรุปเบื้องตนเพื่อนาํเสนอคณะอนุ

กรรมาธิการชดุนี้ ซึง่เปนผลมาจากการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบรีุ ในชวงวนัที ่๕ ถึงวนัที ่๑๐ มีนาคม ทนีี้ผมไมทราบวาสาํหรับในระเบยีบวาระที่ ๓.๑  

๓.๒  ๓.๓  ๓.๔  ในวนันีท้างทีมงานคณะทํางานพรอมที่จะนําเสนอบางหรือยัง เขาใจวายงัไมพรอม 

เพราะวาถาพรอมแลวคงจะตองมีเอกสารแจกแลว แตวาเราตกลงกนัวาจะขอเอาเรือ่งอื่น ๆ ข้ึนมา

พิจารณา ผมอยากจะใหทางทีม ไมรูวามตีัวแทนหรือเปลาครับ ลองชวยรายงานความคืบหนานิดหนึง่

วาตอนนีท้ี่ไดไปอาน ไดไปอานอะไรบาง แลวก็ความคืบหนาไปถึงไหน แลวก็อยากจะใหเสนอ

เหมือนกนัวาถาจะใหพรอมทีจ่ะนาํเสนอ จะนําเสนอในการประชุมคร้ังไหน เพราะวาเราจะมปีระชุม 

ทุกสัปดาห พอดีไมไดสอบถามมาลวงหนา อยากจะใหทางทีมคณะทํางานชวยรายงานสักนิดหนึง่ 

เขาใจวามีการแบงกันไปแตไมทราบวาแบงอยางไร เพราะวาในตอนที่ไปอยูที่อําเภอชะอํา จงัหวัด

เพชรบุรี อยูทีช่ะอําก็ไปเนนที่เร่ืองการสัมมนาในวนันั้นเปนสวนใหญ ขอตัวแทนสักคนหนึ่งชวยสรุป 

ตรงนี้หนอยครบัวา ๓.๑  ๓.๒  ๓.๓  ๓.๔   ๔ รายการนี้ในการศึกษาเอกสารซึ่งเขาใจวามกีารเอาไป

ศึกษาดวย ทํางานจนถึงตหีนึ่งก็มี ตีสามกม็ีนะครับ ก็เปนอยางนั้น อยากจะใหชวยรายงานใหที่ประชุม

ทราบเพื่อจะไดบันทึกไวในชัน้นีก้อนนะครบั 

  ประธาน  :  คือขออนุญาตวา เนื่องจากเราเองนั้นกําหนดวาเราเองนัน้จะติดตาม 

วาระการประชุมอยางนี้ตลอด ซึ่งตอไปทมีงานของทางฝายนกัวิชาการจะตองรายงาน เดิมทเีดียว 

คาดวาวันนี้จะมีออกมาเปนตัวเริ่มตน แตก็ไมเปนไร เพราะวาก็หนักมากอยูแลวในชวงของที่ชะอาํ 

เพราะฉะนัน้อยูที่วานองจะดาํเนนิการอยางไร  แตวาพอเปนสัปดาหหนาเราก็จะเขาสูข้ันตอนตาม

ระบบ ซึ่งจะทาํใหนองทํางานไดเปนทีละสปัดาหซึง่จะสะดวกขึ้น แตตอนนี้เปนชวงเริ่มตน ก็คิดวา

เร่ิมตนเอาจากที่ชะอาํมากอน แลวก็คอยเอาเรื่องของทีน่องศึกษา หรือวาถาพรอมวนันีก้็แลวแต หรือวา

จะเปนเมื่อไรก็ได แตวาเราเองตองการเดินเรื่องตามวาระอยางนีน้ะคะ ๓.๑ ถึง ๓.๔ อยางนี้เปนประจํา  
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ขออนุญาตเชญิตัวแทนของทางฝายวิชาการลองนาํเสนอดูวาจะอยางไรตามที่ทานรองดอกเตอร

สมเกียรติไดใหหลกัการไวคะ 

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ   :   ก็คือของคณะกรรมาธิการยกราง ถากอนที่จะไป

สปริงฟลด ก็คอืในสวนของกรอบที่ ๒ ดูเสร็จแลว ทาํไวหมดแลว เฉพาะของกรอบที ่๒ แตวายงัไมได

สรุปออกตามรูปแบบตาม Format ที่ถูกตอง เพราะวาตองพักไปทําทีส่ปริงฟลดกอน แตตรงสปริงฟลด 

ก็คือทํามาเรียบรอยตามที่เสนอใหทุกทานดู แตวาก็คือตองออกตัวนิดหนึง่คือเสร็จวนัเสาร คือรีบมาก 

รูปแบบอาจจะไมถูกตอง อาจจะมีบรรทัดขาดหายไป เพราะวา Format เราไมไดดูกอน Print ตองมา 

Print ที่นี ่ทีท่ําไดก็คือจะเปนประมาณนี้คะ จะสรุปก็คือของเราทีท่าํเจตนารมณเราจะทําใหละเอียด

กวาของที่เจาหนาที่รัฐสภาทํา คือเจาหนาที่รัฐสภาเขาก็จะมีสรุปเปนประเด็นออกมาทุกครัง้ทีห่ลัง

ประชุมเขาก็ม ีแตของเรานี้คอืเราจะทาํใหละเอียดกวา เนื้อหาเรากจ็ะเยอะกวา ก็จะเปนไปตามนี้  

นี่คือก็ไดจากการจดบันทึก คือดูคนที่ทาํของแตละกรอบ รับผิดชอบแตละกรอบก็จะเขาไป แลวก ็

จดบันทกึ แลวก็เอามารวมกนั แลวก็ดูวามนัตรงกนัแลวกส็รุปออกมาเปนเจตนารมณคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขอของที่เปนบนัทกึทุกคําพูดที่เปน

การประชุมที่กรุงเทพฯ กอนสปริงฟลดกอน ตรงนี้กอนนะครับวาเวลาที่เราไปดูเรามาดูตั้งแตนัดแรก 

ซึ่งมทีั้งของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ แลวก็อนุทัง้ ๓ กรอบ ในสวนนี้เทากับวาของกรอบที่ ๒  

ดูแลว 

  ประธาน  :  แนะนําตัวดวยคะ 

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ   :  ชื่อ ณัฐธินี คะ ก็คือกรอบที่ ๒ เพิง่ไดตอนไป

สปริงฟลดประมาณวนัสองวันกเ็ลยยงัไมไดดูนะคะ ที่บอกวาเสร็จแลวก็คือของคณะกรรมาธกิารยกราง

ชุดใหญของกรอบที่ ๒ ที่ดูไวเรียบรอยแลว แตของกรอบที่ ๒ นี่คือเพิง่ไดคะ ก็เลยยงัไมไดบันทกึ  

ยังไมไดสรุปออกมาเปนเจตนารมณ สวนของกรอบที่ ๓ รูสึกจะยงัไมไดเลยคะ ของกรอบที่ ๓ ที่เปน

เนื้อหา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คุณภิรมยเชิญครับ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  จะแจงวาของกรอบที่ ๓ ตัวที่เปนรายงานการประชุมวนันี้เพิง่ 

ไดรับมา คร้ังที่ ๑  คร้ังที ่๒  เดี๋ยวจะถายไปใหนะคะ 
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  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมเรียนที่ประชุมเปนขอมูล

เพิ่มเติมนะครบัวาที่เรามีขอมูลละเอียดมากที่สุดทีเ่ปนรายงานการประชุมซึ่งจากทางสํานักชวเลข  

ผมจําชื่อเต็มไมได จะเปนกรอบที่ ๑ ซึง่ไดขอมูลจากทานวัชรินทรดวย ก็เลยสมบูรณที่สุดไดเกือบครบ

ทุกครั้ง กรอบที่ ๒ รองลงมา ไดมาประมาณครึ่งคอน แตกรอบที่ ๓ เพิ่งไดเมื่อเชา ทีนี้จะมีปญหาอีกวา

งานเขาเดนิไมหยุดนะครับ ปญหาคืออยางนี้ครับวาเราจะพลาดของทางกรรมาธิการยกรางเขาไมได 

เพราะวากรอบที่ ๓ เขากลบัมาประชุมทีก่รุงเทพฯ ซึ่งจะเริ่มประชุมวนัพรุงนี้เปนตนไปตั้งแต ๙ โมงครึ่ง 

คือ ๙ โมงครึ่ง ถาไมมปีระชุมสภารางรัฐธรรมนูญเขาก็จะประชุมเลย แตถาติดประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญเขานัดประชุมไวแลววาเปนวันพรุงนีช้วงบาย ก็หมายความวาการทาํงานมันจะซอนกนั 

ไปตลอดจนกวาจะรางเสร็จ ผมเรียนอยางนี้นะครับวาที่ไปที่สปริงฟลดเปนการพิจารณาเปนประเดน็

หลักการใหญ ๆ ซึ่งเปนผลทีม่ีประเด็นฮ็อต ๆ ที่เขาพูดกนัมากในหนังสอืพิมพคือ นายกจะเปนคนนอก

หรือไม เสร็จแลวกลับจากสปริงฟลด ๓ ชดุนี้เขาจะแปลงออกมาใหเปนรายมาตรา แลวก็จะมกีารไป

พิจารณา เพราะฉะนั้นจะพจิารณาไปเรื่อยไมจบ จะเปนไปตามเอกสารที่เปนตารางกําหนดการทาํงาน 

เพราะฉะนัน้กเ็ปนเรื่องที่วาเราทํางานเราตองวางแผนเพือ่ใหเราสามารถพิจารณาไดทั้งหมด เร่ืองใน

อดีตที่ผานไปแลวถานานไวก็จะเปนดินพอกหางหมู ก็หมายความวาตองวางแผน ถาเราวางเราตอง

กลับมาทํา ถาวางตองกลับมาทาํในสวนนี้ ซึ่งหลาย ๆ สวนจากการที่กอนสปริงฟลดทางทีมงาน

คณะทํางานกจ็ะไมรูเร่ืองเลย หลาย ๆ เร่ืองก็จะไมรูเร่ืองเลย แตพอไปสปริงฟลดมาแลวก็จะเห็นภาพ 

ผมเสนอนะครับวาเราตองเอากรอบตรงนี้เปนตัวตั้ง ถาอยางนัน้ผมเสนออยางนี้นะครับวาถายงั 

ไมพรอม เราแคตกลงกันในเบื้องตนวาแลว ๓.๑ ถงึ ๓.๔ ซึ่งจะเขามาตลอด นอกจากวาเราตองเปลีย่น

วาจะไมมา จะมาไล ๓.๑ ถึง ๓.๔  แตวาตองเปลี่ยนใหมวาครั้งหนาจะพจิารณาวาระอะไร แตวามนัมี

เร่ืองตองพิจารณาไมอยางนัน้มันจะคาง ตองวางแผน แลวก็เดี๋ยวคอยดูนะครับวาจะนานเทาไรหรอื

พรอมที่จะกลบัมานาํเสนอ เพราะวาในที่สุดแลวการทาํงานกจ็ะเดินหนาไปตลอดทั้ง ๓ กรอบเขาก็

ประชุมกนั หรือวาคณะอนกุรรมาธิการกจ็ะประชุมกนั เพราะวาเขากก็ําลังจะประชมุตอที่กรอบที ่๓ 

เพราะที่สปริงฟลดเขาตกลงกันเพียงกรอบที่ ๑ และกรอบที่ ๒ เทานั้น กรอบที่ ๓ ไมไดคุยเลย  

ในวนัสุดทายเปนการนําเสนอโครงสรางของรัฐธรรมนูญหมวดตาง ๆ วาจะมหีนาตาอยางไร ซึง่เดีย๋ว 

คงจะตองมกีารรายงานวาเปนอยางไรดวย ในเอกสารที่แจกขาดไปสวนหนึง่ก็คือสวนของโครงสราง 

ของรัฐธรรมนญู แตในสวนนั้นเดีย๋วจะมีเอกสาร หลาย ๆ สวนจะมีเอกสารที่เปนทางการออกมาจาก 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ               จีรภา ๑/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

ทางกรรมาธิการยกราง ก็จะมีออกมา ไมทราบวาเราจะพิจารณากอนไหมครับวานานสักเทาไรเราถึงจะ 

พิจารณาระเบยีบวาระที่ ๓.๑ ถงึ ๓.๔ คงตองใหเวลาสกั ๒ หรือ ๓ สัปดาห ถาไมอยางนัน้แลวอาจจะ

คอนขางยากพอสมควรครับ 

  ประธาน  :  ดิฉัน ศรีวิการ นะคะ เห็นดวยกับทีท่านรองประธานดอกเตอรสมเกียรติวา

คงจะตองใหระยะเวลาพอสมควร ซึ่งดิฉันเขาใจวาในการประชุมคร้ังที่ผานมาเราบอกวากอนที่ทาง 

ฝายนกัวิชาการจะนําเสนออาจจะตองมีทางทีมนักวิชาการของเรากับผูชํานาญการของเราชวยดูกอน 

กอนที่จะมานาํเสนอ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                      - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการการบนัทึกเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐                     จงถนอม ๒/๑ 

 

เพราะฉะนัน้อาจจะตองหารอืกันวา ถาทานจะนําเสนอทานพรอมตรงไหนอยางไร แลวก็แจงมาทาง 

ฝายเลขานุการ เราจะไดบรรจุเขาไปตามวาระ แตวาในขณะเดียวกนัการทํางานคงจะตองไปทั้ง ๓ 

กรอบพรอม ๆ กัน แตเวลาทีจ่ะนาํเสนออาจจะอยูที่ความพรอมของทางฝายนกัวิชาการ โดยมีทมี

นักวชิาการของเรา กับทานเองก็ตองประสานงานกับหัวหนาคณะทาํงานดวย ซึง่เปนคณะอนุ

กรรมาธิการอยูทีน่ี่ดวยแลว ก็เปนทีมเพื่อทีจ่ะนาํเสนอออกมา เหมือนกบัวากลัน่กรองกันมาแลว แลวก็

เขาคณะตรงนีอี้กครั้งหนึ่ง เพื่อกลั่นกรองในภาพใหญของคณะกรรมาธิการ หลังจากนัน้เสร็จปบเราถึง

จะตองมาสรุปนําเสนอคณะกรรมาธิการชดุที่ทานเดโชเปนประธาน อันนี้จะมีข้ันตอนอยางนั้น ดังนั้น

การที่จะกําหนดวาระเขาการประชุมนัน้ จะตองติดตอกับทางคุณภิรมยวาจะเริ่มอะไร เมื่อไร อยางไร 

อยางนัน้จะดีไหมคะ แลวสวนกําหนดเวลาก็คงประมาณ ๒ – ๓ สัปดาห เพราะวาขณะนี้เขาใจวาทาง

นักวชิาการคงเขาใจระบบเรียบรอยแลว หลังจากไปที่จงัหวัดชะอาํมาแลว เพราะฉะนัน้ตรงนี้เองทานก็

มีรายงานการประชุมที่จะตองไดมา ซึง่ขณะนี้เฉพาะกรอบที่ ๑ กับกรอบที่ ๒ ไดมาแลว กับกรอบที่ ๓ 

เพิ่งไดมาวนันีน้ะคะ ก็จะไดไป นอกจากนัน้เองอาจจะตองศึกษาจากเอกสารของตัวรฐัธรรมนูญ  

ป ๒๕๔๐ ตองดูดวยใชไหมคะ ไมทราบตองดูดวยหรือเปลา เพราะมนัจะตองมาประกอบกนัในสวน

ตรงนั้นดวยใชไหมคะ ที่จะตองเอามาดูดวยคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ที่เปรียบเทยีบกับรัฐธรรมนูญ  

ป ๒๕๔๐ มนัมีเอกสารที่เขามีอยูแลวสวนหนึง่ แลวก็ในที่สุดหนาที่ในการเปรียบเทยีบกับราง

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งจะเปนขั้นตอนในชวง

ตอไปนะครับ ทีนี้ผมไมทราบวา เราสามารถที่จะเอาเอกสารซึ่งเขาแจกในที่ประชุมวางไวใหดูชุดหนึง่ได

ไหมครับ เรามไีหมครับที่เรา 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  มีคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  หมายถึงวางไวใหดนูิดหนึ่งนะครบั 

เพราะวาจะเปนเอกสารซึ่งเขามีจํากัด เขามีนอย และเขาแจกจดหมายเหตุไดไปแลว แลวก็ของชดุนี้ 

ก็จะมีอยู เพราะฉะนั้นเดีย๋วชวยเอามาวางไว แลวก็เรามีจํากัด เขาใจวายงัไมไดผลิตใชไหมครับ เดี๋ยว

เราจะตองมาผลิตตอไป เพราะงานก็เพิง่กลับกันมาเมือ่วานก็เลยยังไมทัน เพราะฉะนัน้ในวนันี้ผม

อยากใหเสนอวาสัก ๓ สัปดาห หรือวา ๒ สัปดาห ไมทราบวา ๒ สัปดาห พรอมที่จะมานาํเสนอในเรื่อง 

 



คณะอนุกรรมาธิการการบนัทึกเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐                     จงถนอม ๒/๒ 

 

ที่ผานมาที่อาจจะมี ๒๐ ประเด็น แลวแตกเปน ๒๘ ประเด็น ผมขออนุญาตเลาภาพกวาง ๆ นะครับ 

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเขาทาํงานรวมกับชุดของอาจารยเจิมศักดิ์ ชุดของอาจารยเจมิศักดิ์ 

เปนคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเหน็ ซึ่งสรุปทัง้ภาคทั้ง ๗๖ จังหวดัอะไรตาง ๆ นี่นะครับ แลวก็จะม ี

การนัดพบกนัเปนชวง ๆ ระหวางคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกับคณะกรรมาธกิารชุดที่ม ี

อาจารยเจมิศักดิ์เปนประธาน ผมจําชื่อไมไดนะครับ ชุดคณะกรรมาธกิารรับฟงความคิดเห็น 

เพราะฉะนัน้มนัมีพฒันาการของมัน จาก ๒๐ ประเดน็ แลวคณะกรรมาธิการก็แตกเปน ๒๘ ประเด็น 

แลวก็แตกประเด็นเพิม่ข้ึน ๆ นี่นะครับ เพราะฉะนั้นหมายความวาในสวนนี้ก็จะเปนไปตามกรอบปฏิทิน

ในการทํางาน เพราะฉะนัน้ในการประชมุของเรานีน่ะครบั เราก็เร่ิมเอาจากจุดที่ยึดเปนหลกัไวกอนนะ

ครับ ซึ่งจุดที่จะยึดเปนหลักไวกอนนาจะเอาวนันี ้เราคงจะคุยเรื่องเฉพาะในชุดที่เราแจก ๓ ชุดนี้เปน

หลัก เพราะฉะนัน้ถาดูแลวเขาจะมีการพบกับชุดคณะกรรมาธิการการรับฟงความคิดเห็นดวย และ

ความคิดเหน็ตาง ๆ ก็คอย ๆ ทยอยเขาไป ซึ่งเขาเปดกวางเขาไมไดปด มันก็จะเขาไปเรื่อย ๆ 

เพราะฉะนัน้ในสวนนี้ไมรูวาเราตองดูในกรอบปฏิทินการทํางาน แตวาเราประชุมทกุสปัดาหนี่นะครับ 

เมื่อประชุมทกุสัปดาห เรากล็องกําหนดเลยไดไหมครับ ผมเสนอนะครับ วนันีว้ันที่ ๑๒ มีนาคม ทนีี้

เขาใจวาวันที่ ๑๙ มนีาคมนี้เราก็จะมีประชุมอยูใชไหมครบั แลวกว็ันที่ ๒๖ มนีาคม กย็ังมีอยูนะครบั 

เพราะฉะนัน้กเ็หลือแตเพียงวาเราจะประชมุวันที่ ๒๖ มีนาคม หรือวาวนัที ่๒ เมษายนนะครับ ผมเขาใจ

วาไมใชวนัหยดุราชการครับ นอกจากวาเราจะงดประชมุ วนัที ่๒ เมษายน วนัจันทรไมใชวันหยุดครบั 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต นะครับ ผมอยากจะหารือนิดหนึ่ง 

คือเนื่องจากวาการประชมุของคณะอื่น ๆ ทั้ง ๓ กรอบ เขาก็จะเดนิไปตลอดแลวเร็วดวย ที่ผานมา 

นี่มันไปเรียกวาพอสมควรนะครับ ทนีี้ถาเผื่อเกิดเราจะตัง้เปาไววา ๓ อาทิตยนี่ ผมเกรงวาจะนานไป 

ทีนีถ้าจะตั้งเปาไวสัก ๒ อาทติยไดไหม แตวากอนจะตัง้เปา ๒ อาทิตย คงตองถามทางทีมนักวิชาการ 

วาถา ๒ อาทติยสรุปไดแคไหน สรุปมากอนดีไหมครับ อยางนอยที่สุดจะไดมีจุดเริ่มตนนะครับ แลวก ็

นักวชิาการทัง้ ๓ ทีม นอง ๆ ก็อาจจะลองดวูาไหวแคตรงไหน กพ็ยายามจะสรุปกันใหไดถึงในจุดชวง 

ระยะเวลาเดียวกันทัง้ ๓ กรอบ แลวกพ็วกเราจะไดเหน็ภาพ ถาเผื่อเปนอยางนัน้วนัที ่๒๖ แนนอน คอื 

เขาไมหยุด เราก็จะไดรับฟงจริง ๆ ครับ 

  ประธาน  :  เชิญอาจารยวิจติราคะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการการบนัทึกเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐                     จงถนอม ๒/๓ 

 

  รองศาสตราจารย ดอกเตอรวิจิตรา  วิเชยีรชม  :  ดิฉัน วจิิตรา วิเชยีรชม นะคะ 

ขออนุญาตทานประธาน ทางนกัวิชาการอาจจะมีปญหานิดหนึ่ง เพราะวาในสวนแรกที่เขาไมไดเขาไป 

รวมรับรูดวยมนัจะเปนปญหาในแงของการสรุปอยูเหมือนกนั เพราะฉะนัน้ตรงนี้อยากจะใหมกีาร 

ประสานงานกบัทางเจาหนาที่ของรัฐสภาทีต่ิดตามตลอดนะคะ ไมทราบจะเปนไปไดมากนอยแคไหน 

เพื่อที่จะไดทํางานไดตอเนื่อง ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  ตรงนี้เองไมทราบวาคุณภิรมยประสานใหไดไหมคะ วาอยากจะใหทมี 

นักวชิาการไดมีโอกาสไดพบกับทางฝายเจาหนาที่ของรัฐสภาที่ติดตามเรื่องตลอด และแมกระทัง่ 

ตอนนี้เองทกุอยางมัน On going มันเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ถาเปนไปไดนักวชิาการของเราเองนัน้ 

อาจจะตองไปเชื่อมโยงกับเจาหนาที่ประจําของทางดานรัฐสภาใชไหมคะ และในขณะเดียวกนัทานเอง 

ก็จะมีประธานคณะทํางานของเรา ซึง่บางทานเปนอนุกรรมาธิการอยูในนัน้อยูแลว  ยกเวนถารางไหน 

ไมมี ตรงนัน้ละยิ่งสาํคัญ กรอบที่ ๒ กับกรอบที่ ๓ อาจจะตองประสานหนกัเลยกบัทางทีมฝาย

เจาหนาที่ของทางดานรัฐสภา และถาเปนไปไดควรจะตองประสานกับเลขานุการของคณะอนุ

กรรมาธิการกรอบนั้น ๆ ดวย เพื่อที่จะตามไดอยางใกลชิดนะคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขออนุญาตครับ ผม สมเกียรติ นะ

ครับเอกสารทีจ่ะเขามาทีท่างฝายเลขานกุารของคณะอนุกรรมาธกิารชุดนี้เปนหลัก เพราะฉะนัน้กจ็ะ

เขามาทางคุณภิรมย คุณปรัชญาภรณนี่นะครับจะเขามาที่ตรงนี้ แลวก็หองทาํงานเราก็มีเพียงจํากัด 

เพราะฉะนัน้กม็าที่อาคารที ่๓ ชั้น ๖ นี้อยูแลว เพราะฉะนั้นในทางปฏบิัติเอกสารอยูนี่ทัง้หมด 

เพราะฉะนัน้กต็องมาทํางานตรงนี้ ทีนี้ในตอนที่ไปที่สปริงฟลด เราก็เอาเอกสารไปทาํงานสวนหนึง่ 

เพียงแตวาตองมามุงเนนในเรื่องการติดตามการสัมมนาตรงนั้นเปนหลกั ก็เลยทาํใหงานมนัไมเสร็จใน

สวนนั้น ก็ตองกลับมาทําที่นีอ่ยูดีนะครับ เพราะฉะนัน้เอาเปนวาเราตั้งเปาไววา เราไมตองเอาละเอียด

มาก เพราะในที่สุดมันแคนาํไปสูวาทาํไมมนั ๒๐ ประเดน็ ทําไมมนั ๒๘ ประเด็น ทาํไมชุดรับฟงความ

คิดเห็นมนัแตกประเด็นอะไรไปอยางไรนะครับ ในที่สุดมนัออกมาเปนเลมนี้ และทุกอยางมันอยูในเลม

นี้ เพียงแตวาทานสงสยัวาเลมนี้ออกมาไดอยางไร เราคอยกลับไปคนครับ คือตองคนอยางมีจุดหมาย

วาทําไม ทาํไม เพราะวามนัทุกคําพูดนะครับ เพราะฉะนัน้คงจะเปนอยางนี้ คือถามีปญหาในทาง

วิชาการก็มาปรึกษากับทางอาจารยวิจิตรา หรือปรึกษากับผม หรือปรึกษากับอนุกรรมาธิการไดอยูแลว 

หรือมาปรึกษาเปนทางการกับคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมไดอยูแลว เพราะฉะนัน้ถาเปนอยางนี ้
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ในเมื่อเราเลื่อนตรงนีม้าแลวเขาใจวา ๒ ครั้ง ถาอยางนัน้กน็าจะวาครัง้หนายังไมตองเสนอก็ได แตวา

ในครั้งตอไปวันที่เทาไร วันที ่๒๖ ลองต้ังเปาไววาเอามาเสนอจะไดจบตรงนั้นไป เพราะวามนัตองตดั

ตอนตรงนัน้ไป แลวงานมันเดินไปขางหนานะครับ ไมตองละเอียดมาก เพราะวามนัไมไดสําคัญมาก

ดวยครับ 

  ประธาน  :  ดิฉัน ศรีวิการ นะคะ ถาสมมุตวิาเกิดมีใครเสร็จกอนจะเสนอสัปดาหก็ได 

เพราะเรามีประชุมทกุสัปดาหนะคะ แตเอาเปนวาแนนอนคือวันที ่๒๖ ไวดีไหมคะ แลวถาเกิดใคร 

อยากจะเสร็จกอนก็สามารถนําเสนอได แลวก็เอาตามที่ทานดอกเตอรสมเกียรติบอกมาวา คืออยาไป 

ตามมากประเด็นนัก แตวาจะตองรู และตองรูวาจะไปหาที่ไหนอะไรอยางไร จะสอบถามใครอยางไร 

เพื่อทาํใหเรากระจาง เพราะบางทีเราอานไปแลวเราไมกระจางตรงนี้มาตองสามารถทีจ่ะประสานได 

แลวก็คุณภิรมย กับคุณปรัชญาภรณใชไหมคะ ก็สามารถที่จะชวยประสานใหไดนะคะ ถาอยางนั้นก็ 

สรุปวาวนัที ่๒๖ แตถาบางคนจะเสร็จกอนก็สามารถนาํเสนอได แตตองบอกผานทางฝายเลขานุการมา 

แลวกอนที่จะนําเสนออยากจะใหอาจารยทางดานผูเชี่ยวชาญ กับทางดานประธานคณะทํางานในแต

ละกรอบนัน้ดูเสียกอน เพื่อทีว่าเขามาถงึเวลาเรา Present เปนทมี ๆ ไป เชิญทานวัชรินทรคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือในสวนวันที่ ๖ คงเปนแบบสรุปใชไหมครับ 

ทีนี้ในการทํางานผมกลับมองอยางนีว้า โอ.เค. ในหลกัการนี ้ทนีี้ขอมูลมันจะเขามาในแตละชวงไม

ตรงกันทําอยางไรที่เราจะบนัทึกไว คือผมอยากจะมองวา สมมุติวา โอ.เค. ที่สปริงฟลดมันมีขอสรุป

อยางนี้มนันาจะมีคลาย ๆ กับขอมูลมันอยูที่สปริงฟลดมันมีแบบนี้ แลวหลงัจากนัน้มันมีอะไรเพิม่

ข้ึนมาอีกที่มนัจะ Added เขามา แลวมนัตองมีหมายเหตวุาขอมูลนั้นมนัเพิม่ข้ึนชวงไหน มนั Event 

ไหน ผมวาถาอยางนัน้มันจะทําใหมองเหน็วาประเด็นนีม้ันมวีัฒนาการอยางไรพอสมควร เพราะวาใน

ที่สุดแลวมนักจ็ะไดรางเขาสภา สสร. ทีนี้ตรงนัน้ สสร. บางคนเขาอภิปราย เมื่ออภิปรายแลวมนัอาจจะ

ไมเปนไปตามที่รางนัน้ก็ได ทั้งนี้อาจจะมกีารแปรญัตติอะไรพวกนั้น ซึ่งอันนั้นอนัสดุทายที่เราจะเห็นวา

มันคลาย ๆ กบัสมมุติมาตรานัน้ ๆ จะยุตมิีคนอภิปรายหรือไม ถามี สสร. อภิปรายกอ็าจจะมีความเหน็

เพิ่มเติมตรงนัน้ มนัจะมองเห็น Change คือแนวของประเด็นตาง ๆ มนัมีววิัฒนาการมาอยางไร  

ไมทราบวาถาอยางนี้จะทําอยางไร คืออยางไรในกรอบที ่๑ ผมก็ยนิดีทีจ่ะคอยติดตาม แลวก็ดวูามนัมี

ประเด็น คือจริง ๆ มนัมีไมกีป่ระเด็นทีม่ันเปนถกเถียงกนั สวนอันอืน่ ๆ มันกน็ิ่งแลว กไ็มมีขอเสนอ แต

ถาทีถ่กเถียงกนัในที่คณะอนกุรรมาธิการ สมมุติกรอบที่ ๑ เขาถกเถียงกันอยางนี้ แลวพอไปเขาที ่
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จังหวัดชะอํามนัอาจจะแตกไปอีกอยางหนึง่ และหลังจากนัน้อาจจะมคีวามเห็นจากการรับฟงของ

ดอกเตอรเจิมศักดิ์เขามาจากภาคตาง ๆ อาจจะมาเสริม หรืออาจจะมาโตแยงกับประเด็นที่เราคิดวา 

เราถูกแลวอยางนี้ คือทานประธานมันจะทาํใหเรามองเหน็วาเจตนารมณในเรื่องนัน้มนัววิัฒนาการ 

มาอยางไร ผมคิดวาทาํอยางไรที่ตรงนั้นอาจจะละเอียดนดิหนึง่นะครับ 

  ประธาน  :  ทานประโภชฌ เชิญคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณทานประธาน ประโภชฌ สภาวสุ อนุกรรมาธกิาร 

นะครับ ผมตองขอโทษนักวิชาการที่ไมไดไปกรอบที่ ๒ นะครับ ผมตองจัดประชาพิจารณที่จังหวัด

อยุธยาผมไดขอมูลก็สงสัยวามันขาดไปกรอบของเจตนารมณคงยังไมไดทํา มันมเีหตผุลใชไหมครับ 

เหตุผลนี่ไมใชเจตนารมณครับ 

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ  :  คะ ก็คือสรุปมาจากการประชุมคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  มันไมใชเจตนารมณนะครับ อันนี้ตองระมดัระวังใหดีครับ 

นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ  :  คือตองจดเอาคะ 

  ประธาน  :  เขาไมใหบนัทกึคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คือหามไมใหบันทกึ แลวเราบันทึกไวถูกไหมครับ มีชวเลข 

ไหมครับ 

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ  :  คือทีมงานเขาไปจดกนัเองหมดเลยคะ 

  ประธาน  :  คุณภิรมยชี้แจงเรื่องจดหนอยคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  จากที่ไดไปติดตามเรื่อง เร่ืองขออนุญาตที่จะไปบันทกึขอมูล 

ปรากฏวาทางคณะเขาไมไดอนุญาต แลวเขาก็ไมไดนําเจาหนาที่ชวเลขไปดวย แตเขาไดบันทกึของเขา 

ไวเอง คือตัวเขาเองบนัทกึคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึง่เราก็จะไปขอ Draft ก็ตองไปขอ 

อนุญาต Draft  จากเขาคะ 

 

               - ๓/๑ 
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  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานครับ เพราะขอมูลไมพอที่จะมากลัน่

เจตนารมณเลยนะครับ ถาเราไมดูตรงนี้ตั้งแตแรกเราจะตั้งปอมที่จะกาํหนดจุดยุทธศาสตรในการ

ทํางานของเราไมออก พอเขาเฉไปประเด็นไหนเราก็จะงงวาตกลงมนัแยกไปกี่ทาง อยางในขอ ๑ ขอ ๒ 

เร่ืองปารตี้ลิสตมันจะแยกไปไดกี่ทาง เราตองรูในใจแลววามันจะแยกไปเพราะมีเจตนารมณที่ขัดแยง

กัน ๒ อันอยูใน ๒ กลุมอยางนี ้เราก็จะไดเฝาดูวาอนัไหนมันจะโต อันไหนมนัจะถูกสงวนพนัธุไว  

เปนหมันไว พดูงาย ๆ เปนแนวความคิดของเจตนารมณที่เปนหมนัไป มันตายไป อันไหนที่มันพอกพูน

ตอไป และเหตุผลของการพอกพูนเปนอยางไร ถาเราไมตั้งในแตละอันไวกอนเพื่อจะเฝามองเราไปคลํา

ทีหลงัเราก็จะไมรูวาแตออนแตออกมันเปนอยางไร อันนี้เราขาดขอมูลในสวนที่เปนอยู อยูมากเลย 

นะครับในหลายประเดน็ ผมเรียนถามทานประธานวาแลวจะนั่งทํางานรวมกนัจะเจอจะนัดกนัอยางไร

มีพื้นที่ไหมครับ  

  ประธาน  :  ตอนนี้มหีองทาํงานอยูนะคะ คือหองหลกัมอียู คือเปนหองอยู ข้ึนลิฟต 

ข้ึนมาแลวเลีย้วขวา หนัขวามือไปจะติดกับหองลฟิตเลย อันนัน้คือจะเปนหองทํางานของทางเจาหนาที่

ของทางสภาอยู และในขณะเดียวกนัทางเจาหนาที่รัฐสภาจะจัดไวมีอีกสักหองหรือ ๒ หอง ซึง่แลวแต

วาวางบางททีางคณะอนุกรรมาธิการจดหมายเหตุเขาจะมาใช  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ขอเรียนชี้แจงวาในขณะนี้คณะอนุกรรมาธกิารจดหมายเหต ุ

ไปอยูที่หอง ๒๑๒ คืออาคาร ๒ แลวคะ ไปตั้งเปนหองหนึง่เลยที่จะบริการขอมูล และสวนของอนุ

เจตนารมณเราก็มหีองไวใหหองคะ อาคาร ๒  สวนคณะอนุเจตนารมณก็อยูที่ชัน้ ๖ ดวยกนั ฝงตรง

ขามกับเจาหนาที่คะ 

  ประธาน  :  มีหองแนนอนแลวนะคะตอนนี้  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  มีหองนัง่อานไดคะ 

  ประธาน  :  ก็จะมีหองประจาํ แตทนีี้ตรงนีด้ิฉันเองที่กราบเรียนตั้งแตในที่ประชุมคร้ัง 

ที่แลวแลว อยากจะใหนกัวิชาการที่รับผิดชอบแตละกรอบประสานงานกับทางคณะอนุกรรมาธกิาร 

ที่รับผิดชอบ เชน ในกรอบที ่๒ ของทานประโภชฌ กรอบที่ ๑ ของทานวัชรินทร แลวก็คุณคณิต 

กรอบที่ ๓ ตรงนี้เองคือจะตองนัดหมายกนัอยางไร แลวก็อาจจะตองมทีีมทีจ่ะชวย ชวยอยูแลวคือ

เจาหนาทีท่างรัฐสภา แลวกจ็ะมีทางอาจารยวิจิตราจะดใูนภาพรวม แลวก็มีคุณปญญาที่จะเสริมดวย 

ทีนีถ้าสมมุติวาอาจจะมีสักวนัหนึ่งซึ่งอาจจะตองตกลงทางทานวัชรินทร ทานคณิต ทานประโภชฌ 
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อาจจะตองคุย อาจจะเสร็จประชุมวนันี้ก็ไดอาจจะนัดกันเลยวาจะเริ่มดูเมื่อไรอยางไร ขณะเดียวกนั

ขณะนี้ดิฉันทราบมาวาสิง่ที่ไดมาคือไดมาจากสปริงฟลดเปนหลกั กจ็ะมาตรงกบัทีท่านวัชรินทรพูดวา

เหมือนกับสรุปรวมวาทาํตั้งแตตนมาจนถงึสปริงฟลด จากตรงนี้เองมามันอาจจะไดประเด็นหลกั ๆ 

เชนเดียวกับทีท่านประโภชฌพูดมา อยางเชน ปารตี้ลิสต แนวคิดอาจจะมีไป ๒ ทางดวยกนั แลวทาง

ไหนจะ Develop ข้ึนไป ทางไหนอาจจะหยดุ อะไรอยางนีน้ะคะ ตรงนี้เองนาจะชัดเจนในคณะทาํงาน

ในแตละกรอบ เพื่อที่วานองเองจะไดตามไดอยางสะดวก ถาอยางนัน้จะเปนไปไดไหมคะวาเราเอา

สปริงฟลดเปนตัวที่ตัด คลาย ๆ กับเปนตัวเริ่มตน เอาตัง้แตเร่ิมตนมาจนถึงสปริงฟลด เพราะวา

คอนขางที่จะ Concrete หนอยหนึ่งแลว พอหลังจากตรงนี้มาเราตองตดิตามวา Development  

ของแตละกรอบมันเกิดขึน้อยางไร ซึง่ตรงนี้เองนองเองกต็องติดตาม ในขณะเดียวกนัก็มีคณะอนุ

กรรมาธิการทีช่วยดวย แลวก็มีทางเจาหนาที่ของสภาชวยดวย แลวก็ในที่สุดอาจารยวิจิตรากับอาจารย

ปญญาก็คงจะมาชวยดวยตรงสวนนั้น ตอนที่จะมาสรุปประเด็น ดอกเตอรสมเกียรติสุดทายเลย 

ในการที่จะ Approve โดยคณะอนุกรรมาธิการทั้งชุดก็จะมา Approve ตรงนัน้ ดีไหมคะ จะทําใหงาน

มันชัดเจนขึ้น อยางนอย ๆ ทุกอยางจะเหน็เปนรูปเปนรางอยางชัดเจนก็คือวนัที ่๒๖ มนีาคม 

ดีไหมคะ วนัที ่๒๖ นีท้ี่ออกมาทีน่ําเสนอชุดใหญ แตกระบวนการมนัตองคลาย ๆ กับมกีารวิเคราะห

รวมกันมากอน แลวออกมาเหมือนเปนประเด็นเจตนารมณ อาจจะยังไมชัด 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผม สมเกียรติ ครับ ขออนุญาตวา

เราผานการพจิารณาวาระที ่๓ ไปแลวนะครับ แลวก็เราเริ่มตนเขาสูวาระที่ ๔ เร่ืองอืน่ ๆ  

  วาระที่ ๔ เร่ืองอื่น ๆ ผมขออนุญาตเลาภาพรวมเพื่อใหทานที่ไมไดไปรวมที่สปริงฟลด

ไดเห็นภาพรวมเสียกอนนะครับ ในการไปประชุมที่สปริงฟลดเราก็มีฐานะที่ไดรับอนุญาตใหเขารวมฟง

คลาย ๆ กับทางดานสื่อมวลชน แตในที่สุดสื่อมวลชนสวนใหญแลวไมไดเขาไปนั่ง ก็จะมีการถายทอด

วงจรปดไปอีกหองหนึง่ ซึง่วนัแรกจะมีปญหามากที่สุดเนื่องจากวากรรมาธิการหลายทานพูดหางไมค 

ไมไดยินอะไรเลยครับ คนที่อยูในหองนักขาวไมไดยินอะไรเลย แลววนัที ่๒ กม็ีการสะทอนแลวก็

ปรับปรุงพยายามที่จะทําใหผูคนตามบรรยากาศการประชุมไดมากขึน้ นักขาวก็ไมไดติดตามการ

ประชุมตลอดเวลา บางสวนก็หนีไปตีกอลฟ ไปอะไรบาง เวลาเขาตีกอลฟนกัขาวไมรายงานนักขาว

กันเอง มีแตรายงานวากรรมาธิการจะตีกอลฟก็เกบ็ของเลย มีอยูหนหนึ่ง ไปออกวทิยุอะไรดวย ทนีี้

ภาพรวมเปนอยางนี้ครับ พอไปถึงเขาจะมีเอกสารแจก กไ็ปลงทะเบยีน เราก็ไดรับอนญุาตใหเขาไปฟง  
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ในวนัแรกเขาไปฟงไดนอย วนัหลงั ๆ ทีน่ั่งเร่ิมวางก็เขาไปฟงได วันแรกทีมคณะทาํงานซึ่งวันแรกไปกัน 

๔ คน แลวคอยเพิ่มเปน ๖ คน ๗ คน ก็ไมไดเขาไป ที่เขาไปก็มีทานโสมสุดากับผม คณุปทมา แลวก็มี

ทานวัชรินทรเพราะวาเปนอนุกรรมาธกิารยกราง แลวกค็ุณรัชฎาภรณเปนอนกุรรมาธิการยกราง  

คุณเรืองรวีดวยนะครับ ก็จะมีเอกสารแบบนี้ครับ แตเอกสารที่เปนหลกัจริง ๆ เดี๋ยวถามีชวยเอามาตั้ง

จะไดดูได เอกสารที่เปนหลกัจริง ๆ คือเอกสารหมายเลข ๑ เอกสารมี ๗ หมายเลข แตวาเวลาที่ใช 

วันแรกเปนอยางนี้ครับ พอวนัแรกมาเขากจ็ะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาครับวาจะยืนประเด็นตามนี ้

หรือจะโตแยง จะแกไขเพิ่มเติมประเด็นอยางไรหรือไม กป็รากฏวามีการอภิปรายกันทั้งวัน แลวกม็กีาร

เพิ่มครับ พอมกีารเพิม่เลมนีก้็เลยไมใชครับ ถาไมใชก็คือเชาของการประชุมแตละวนัจะมีเอกสารชีท

แจกสั้น ๆ วนัละชุด ก็จะมีตรงนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตองใชเปนหลักในการพิจารณา แลวก็ไลประเด็น

ตรงนี้ ในที่สุดแลวเลมนี้จะอางไปถงึเลมปกสีชมพูซึง่ม ี๓ กรอบ กม็ี ๓ เลม กรอบที่ ๑ กเ็ลมหนึง่  

กรอบที่ ๒ ก็เลมหนึง่ กรอบที ่๓ กเ็ลมหนึง่ แลวก็ในที่สุดใชเพียง ๒ เลม เพราะวากรอบที่ ๓ ไปไมถงึ 

เอกสารอื่น ๆ เปนเอกสารประกอบทัง้หมดเลย แทบไมไดดู แทบไมไดอะไรกันเลย เพราะฉะนัน้ในการ

ประชุมทัง้หมดไมมีการโหวตเลย มีกรรมาธิการบางทานเสนอใหโหวต ไมโหวตครับ เทาที่ผมสืบทราบ

มาจะมกีารโหวตในการพิจารณารายมาตรา แตรอบนี้จะไมมีการโหวตเลย วัตถปุระสงคในการไปครั้งนี้

ถาอันไหนมีขอยุติก็ยุติไป อันไหนไมมีขอยุติก็อภิปรายกันอยางกวางขวาง อภิปรายกันใหเต็มที่ 

เพราะฉะนัน้จงึมีประมาณครึ่งเดียวเทานัน้ คร่ึงหนึ่งเทานัน้ที่ตกผลกึ แตอีกครึ่งหนึง่ไมตกผลึกครับ 

จํานวนมากประมาณครึ่งหนึ่งไมตกผลกึ ใหไปรางมาเปนรายมาตราแลวคอยมา Debate อาจารย

สมคิดพูดอยูหลายหน ไปรางเปนรายมาตรามาแลวมา Debate เพราะฉะนัน้ถาจะโหวตที่ผมทราบจะมี

การโหวตในรอบนั้น มาตราที่ไมตกผลึกอาจจะตองนําไปสูการโหวตจาํนวนหนึง่ อีกจํานวนหนึ่งอาจจะ

ตกผลึกได เพราะฉะนัน้วัตถปุระสงคของการสัมมนาที่สปริงฟลดเขาใหแสดงความคิดเห็นกนัใหเต็มที่ 

แลวก็ไมมีการโหวต อันไหนที่เหน็ดวยเหมอืนกนัหมดมนัตกผลึกเลย แตมีบางสวนทีม่ันไมยุติ 

เพราะฉะนัน้จงึมีบางสวนทีแ่ยกออกเปน ๒ ทาง ใหไปรางมาทัง้ ๒ แนว แลวคอยมา Debate จะเปน

อยางนีน้ะครับ เพราะฉะนั้นภาพรวมวันแรก ผมขออนุญาตเลานะครับ วนัที ่๕ วันแรกก็ดูวาจะเพิ่ม  

ไมมีลดแนครับ ไมมีตัดเลย มีแตเพิ่มประเด็น ฉะนั้นในเอกสารชุดนี้สวนที่เพิ่มคือสวนที่ขีดเสนใต สวนที่

ไมไดขีดเสนใตคือเปนประเด็นที่กาํหนดมาแลวจากกรุงเทพฯ แลวมีสวนที่ไปกาํหนดเพิ่มในการประชุม

วันที่ ๕ พอถึงวันที่ ๖ ซึง่คาดหมายวาการประชุมกรอบที่ ๑ นาจะเสร็จภายใน ๑ วนั ไมใชครับ เสร็จใน 
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วันครึ่งครับ ฉะนัน้วนัแรกกพ็ิจารณาไปเกอืบทั้งหมด ก็ขาดเรื่องของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ คือเขา

ประชุมกันตัง้แต ๙ โมง จนถึงประมาณเที่ยง ตอนเชาประมาณ ๒ ชัว่โมงครึ่งถึง ๓ ชั่วโมง ตอนบาย 

ก็ประมาณ ๔ ชั่วโมง วันแรกถึง ๑ ทุม แตไมมีประชุมรอบดึกเลย ซึง่เขาจะมนีอกรอบหรือไมเราไม

ทราบ แตวาในการประชมุสวนใหญจะอยูที่โรงแรมสปรงิฟลดในหองสัมมนา เพราะฉะนัน้ก็จะประชุม

กันอยางนี้ ก็ปรากฏวาในการประชุมกรอบที่ ๑ ซึง่นาํไปสูชุดแรกก็จะเปนอยางนี้นะครบัวา วนัแรก ๆ  

ก็จะมทีานโสมสุดากับผมจด แลวคุณปทมาก็จด ตรงนีท้ี่ออกมาเปนการสรุปจากทีจ่ด เพราะวาทมีเปน

ฝายเลขานุการของกรรมาธกิารยกรางเขาไมไดแจกหรอก เขาแจกแตธง เขาจะมีแจกสรุปวันรุงขึน้  

มีแตธงวามติเปนอยางไร จดแตมติเทานัน้ สวนเหตุผลตัวนี้เปนเหตุผลที่มาจากการจดของตัวแทนของ

กรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณเทานั้นที่ไปจดมา กจ็ะเปนอยางนั้น เพราะฉะนัน้ในกรอบที่ ๑ ก็จะใช

เวลาเกินไปครึง่วนั คือใชเวลาอภิปรายวนัครึ่งแทนที่จะเปน ๑ วัน สําหรับกรอบที ่๒ ก็ใชเวลาที่เหลือ

ทั้งหมด ยกเวนวนัสุดทาย วนัสุดทายจะเปนการพิจารณาโครงสรางของรัฐธรรมนูญวาจะมหีมวดใหม 

จะแบงหมวดอะไรกันอยางไร ซึ่งประชุมกนัเพยีงชัว่โมงครึ่ง เพราะวาเขามีนัดแถลงขาวตอน  

๑๑ โมงครึ่ง เขาก็ประชุม ๙ โมงครึง่จนถึง ๑๑ โมง เพราะฉะนัน้ใชเวลาสวนใหญในการประชุม 

กรอบที่ ๒ เร่ืองสถาบนัการเมือง สวนกรอบที่ ๓ ก็คือตองกลับมาประชมุที่กรุงเทพฯ ก็จะเปนอยางนั้น  

ในวนัหลงั ๆ เทานั้นทีท่างทมีที่ดูแลกรอบที่ ๑ ไดเขาไปฟงในชวงวนัที ่๒ ในชวงสาย ๆ แลว แลวกรอบ 

ที่ ๒ ก็เขาไปในชวงเขาใจวาจะตลอดรายการ ก็ไปนัง่จดอยูดวย เพราะฉะนัน้ก็จะเปนเอกสารซึ่งออก 

มาตรงนี ้ซึง่เขาใจวาที่ผานมาเขาก็อีเมลมาให จะใหผมตรวจแตผมไมไดตรวจเลย แลวก็ใหทาง 

คุณคณิตดวย 

  คุณคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ไมถึงครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ไมถึงที่หมาย ก็เทากับวาอนันี้เปน

ดิบ ๆ เปนดิบ ๆ ที่ทางทีมคณะทํางานเสนอมาซึง่เดี๋ยวคงจะพิจารณา ผมขออนุญาตเลาภาพรวมใหจบ

อีกสักหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเทากับวาทกุอยางเปนเพยีงขอเสนอเบือ้งตน แลวก็จะนําไปสูการราง

รายมาตรา เทากับวาเขาจะมีการมาพิจารณากันตอที่กรุงเทพฯ ในการพิจารณาตอทีก่รุงเทพฯ  

ในกรอบที ่๓ เนื่องจากเขามนีัดกับทมีคณะกรรมาธกิารชุดทานอาจารยเจิมศักดิ์ในวนัพฤหัสบดี  

๙ โมงครึ่งถงึ ๑๑ โมง เพราะฉะนัน้เขาจะพิจารณาในวนัอังคารกบัวนัพฤหัสบดี วนัอังคารถาเชาไมมี

ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งทมีคณะทาํงานทราบแลววาตอง Stand by ตองมา กอ็าจจะประชุม 
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ตั้งแตวันอังคารตั้งแตเชา ถาไมอยางนั้นเขาก็ประชุมบายโมง แลวกถ็าไมเสร็จก็จะประชุมวนัพฤหัสบดี

ตั้งแต ๑๑ โมงไปจนถึงไมรูวากี่ทุมกี่ยาม เพราะหลังจากนั้นมนัตองจบ แลวเขากจ็ะตองไปรางไปอะไร

ตาง ๆ เปนรายมาตราออกมา ผมขอความกรุณาทานอนุกรรมาธกิารชวยดูทีเ่ปนแจกแผนเดียวเปน

กําหนดการทาํงาน ในที่สุดจะไมมีการไปสัมมนานอกสถานที ่กรรมาธิการยกรางเขากําหนดกรอบใน

การทาํงานไววาหลังจากนี้จะไปรางเปนรายมาตราแลวมา Debate ในการทาํงานที่เหลือทัง้หมดจะอยู

ที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด จะไมมีการออกไปตางจังหวัดอีก ถามวาจะประชุมวันไหนบาง กจ็ะประชุมไปเรื่อย

ตามตารางการทํางานของเขา เพราะฉะนัน้เขาก็จะประชมุไปเร่ือย ------------------------------------------ 

 

           - ๔/๑ 
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เพราะฉะนัน้ในสวนนีน้ีน่ะครับ คงตองดูสถานการณแบบวันตอวนั เขาประชุมสัปดาหหนึง่หลายครั้ง 

อยางนอย ๒ คร้ังแนนอนนะครับ เพราะฉะนัน้ตามเอกสารเขาก็จะหารือกันใหจบภายในวนัที่ ๑๕ 

มีนาคมวนัที ่๑๔ ที่เปนหมายเหตุงดหารอื จะมีประชุมเฉพาะวนัที ่๑๓ กับวนัที่ ๑๕ มีนาคม อันนี้ก็คือ

พิจารณากรอบที่ ๓ ใหจบ เพื่อใหไดหลักการไปรางเปนรายมาตรา หลังจากนัน้วนัที่ ๑๖ ถงึวนัที ่๒๑ 

มีนาคมตามนีก้็จะเปนกรณทีี่มีการจัดทํารางเปนรายมาตรา ฝายเลขานุการมกีารไมไวใจทีม

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นกรอบที่ ๑ กรอบที่ ๒ เขาใจวาเขาจะไปรางกนัเอง กรอบที่ 

๓ ไมรูวาจะเอาแบบกรอบที่ ๑  กรอบที ่๒ หรือไมนะครับ แตวาในกรอบที่ ๑  กรอบที่ ๒  กรอบที่ ๓ มี

ตัวแทนกฤษฎกีาอยูในนัน้หมด  กรอบที่ ๑ มีคุณปกรณ  กรอบที่ ๒ มีใครผมจําชื่อไมไดแลว  กรอบที่ ๓ 

ก็มีกฤษฎีกาอยูในกรอบที่ ๑  กรอบที่ ๒  กรอบที่ ๓ ของคณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญมีอยู

ทุกชดุอยูแลวผมก็ไมทราบวาทาํไมไมไวใจ เขาตกลงกนัไววาเปนเรื่องของทางรองเลขาธิการกฤษฎกีา 

คือคุณอัชพร จะไปราง แตในที่สุดมนัมกีารไมไวใจ ซึ่งทราบมาวาเขาจะรางกันเองครับ เพราะฉะนั้นที่

ไปรางกันมาเองตองจบ แลวตองมาเสนอคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ เพราะวา

คณะกรรมาธกิารก็จะอภิปรายรายมาตราตั้งแตวันที่ ๒๒ และวนัที ่๒๓ มีนาคม แลวก็วาไปเรื่อย

จนกวาจะจบ และในระหวางนัน้ก็จะมีการรับฟงชุดของอาจารยเจมิศักดิ์เปนชวง ๆ นะครับ ก็จะเปนไป

ตามนีน้ะครับ 

เพราะฉะนัน้เขาก็จะมีรางแรกที่จะเขาสภารางรัฐธรรมนญู สภารางรัฐธรรมนูญก็จะ 

พิจารณานะครับ หลังจากนัน้ก็จะยอนกลับมาปรับปรุงกอนที่จะจัดพมิพ ซึง่เราจัดพิมพ ๑๘ ลานฉบับ 

รอบแรกจัดพิมพประมาณ ๑ ลานฉบับนะครับ เพราะฉะนัน้กรอบในการทาํงานก็จะออกมาทํานองนี ้

อันนีก้็จะเปนกรอบในการทาํงานของคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ ซึง่ผมเขาใจวาถาประชุมที ่

กรุงเทพมหานครก็จะดีอยางหนึง่ ก็คือชวเลขเขาคงจะไดรับอนุญาตใหเขาไปบันทึก เพราะวาที่

สปริงฟลดคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเขามมีติวาไมใหมีการบันทกึทกุคําพดู เขาใจวาคงเปน

เพราะวาเหตุผลเทาที่ถามก็คอืตองการทีจ่ะใหอภิปรายกนัใหเต็มที่ แลวก็หลาย ๆ อยางยังไมมธีง แต

วาหลังจากนั้นจะตองจบในการพิจารณารายมาตรา ซึ่งรายมาตรากจ็ะไปจบประมาณวันที่ ๑๑ 

เมษายนนั่นเอง แลวหลังจากนัน้ทีมกรอบที่ ๑  กรอบที ่๒ อะไรที่เคยไมไวใจคงไปปรับปรุงกันอีกแลว

ตองเอามาสง แลวกรรมาธิการจะพิจารณาปรับปรุงอะไรอันนัน้ก็ไมทราบ แลวก็เอาไปพิมพ พมิพรอบ 
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แรก พิมพ ๑ ลานฉบับ แลวก็สงไปรับฟงความเหน็อะไรตาง ๆ หลงัจากนัน้ถึงจะเขาสภาราง

รัฐธรรมนูญอะไรตาง ๆ ตามกรอบที่เขาวางกนัตอไปนะครับ เพราะฉะนั้นสวนนี้เปนสวนของกรอบ 

ในการทํางาน แลวก็บรรยากาศในการประชุม 

เพราะฉะนัน้ผมขอเรียนทานอนุกรรมาธกิารวา มีบางจุดเทานั้นที่เราพอจะเขียน 

เจตนารมณได ทนีี ้Format ในการเขียนเดีย๋วเราตองพิจารณารวมกนัวา เราอยากใหเปนแบบไหน 

อันนี้เขาพยายามที่จะบันทึกเหตุผลเทาที่ไดอภิปราย เพราะวัตถุประสงคหลักเขาตองการเปดกวาง 

ให Debate กนัเต็มทีน่ะครบั ผมขออนุญาตยกตัวอยางเรื่องหนึ่งครับ ประเด็นฮ็อท ๆ จากการประชุม 

ที่สปริงฟลดมปีระมาณ ๒ - ๓ ประเด็น ประเด็นที่ฮ็อตทีสุ่ด คือประเด็นนายกรัฐมนตรีคนนอก ประเด็น 

นายกรัฐมนตรีคนนอกที่อาจารยเกริกเกียรติไปพูดวากรรมาธิการซึ่งมทีั้งหมด ๓๕ คน แลวมี ๓๐ คน 

ที่เหน็ดวยกับนายกรัฐมนตรีตองมาจาก ส.ส. ไมจริงนะครับ ก้ํากึง่กนัครับ ในการ Debate ของจรงิ 

ผมนั่งอยูดวยนะครับ ที่คุณคณิตก็นั่งอยูดวยก้าํกึง่ครับ ไมใช ๓๐ ตอ ๕ ไมจริงอยางที่อาจารย 

เกริกเกยีรติพดู แลวเปนขาวลงหนงัสือพมิพไมจริงครับ ไมทราบ เขาคิดเอาเอง เพราะคนไมพูดคือ 

ไมเห็นดวยจรงิ ๆ แลวก้ํากึ่งครับ แลวก็อยางอนันี้สรุปไปแลวนะครับวา Party list ไมยกเลิก แลวให 

มี ๘๐ คน เปน ๔๐๐ คน ส.ส. เขตใหเทาเดิม คือ ๔๐๐ คน แลวก็ระบบสัดสวนมีอีก ๘๐ คน เปน  

๔๘๐ คน ทานประธานกรอบที่ ๒ คือทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล กก็ลับทวงเสยีเองวา ๔๐๐ คน

ไมใชหรือไมมี Party list ไมใชหรือ ไมใชครับทุกคนนัง่ฟงอยู ไมไดยกเลกิ Party list นะครับ อันนีก้็เปน

ตัวอยางหลาย ๆ อยางพอเวลาขาวออกมาแลวมันไมตรงครับ  

เพราะฉะนัน้อนันีก้็คือขอดีวาทาํไมเราตองไปนั่งฟงอะไรตาง ๆ แลวถงึจะเหน็

พัฒนาการในจุดหลักตาง ๆ เหลานีน้ะครบั เขาจดเปนตารางออกมาก็ตรงครับวา ๔๐๐ คน บวก  

๘๐ คน เปน ๔๘๐ คน ไมใช ๔๐๐ บวก ศูนย มหีลายเรื่องครับ คือหลายเรื่องบางคนเขาติดอยูในใจ 

แลวเขาคิดวามันคือมติ ไมใชครับ หลายเรือ่งเขาพูดกันมาก เหตุผลหลกัในการที่จะไมยกเลิก Party list 

ก็คือวาระบบ ส.ส. เขตมนัมขีอบกพรองอยางหนึ่ง คือมันไมมีระบบการคุมครองเสียงขางนอย 

ประชาธิปไตยไมใชเสียงขางมากอยางเดียว ขอบกพรองของมันมีอยูอยางหนึ่ง เพราะฉะนัน้เขาถึงให

เปลี่ยนระบบ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อมีมติวา ใหใชคาํวา ระบบสัดสวน นะครับ เปนระบบสัดสวน แลวก็

อาจจะไมใชเปนเขตทัง้ประเทศแตวาใหเปนภาค ๔ ภาค เพราะฉะนัน้ถงึออกมาประมาณ ๘๐ คน แต 

๘๐ คนทกุคนก็งงวามาจากไหนผมก็ไปถามอาจารยสมคิด อาจารยสมคิดก็บอกวาตรงนั้น ไมรูแกหลุด 
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หรืออะไรหรือเปลา แตวาคิดจากฐานที่วา ก็อภิปรายกนัวาไมใหเปนบญัชีเดียว เพราะฉะนั้นก็ใหเปน

บัญชี ๔ ภาค แลวก็ถา ๘๐ คนก็คือ ๗๖ คนมันกําหนดไมไดวามนัมาจากไหน เพราะฉะนัน้ใหใกลเคียง

กับจํานวนจงัหวัด ก็เลยออกมาเปน ๘๐ คน ก็เทากับประมาณภาคละ ๒๐ คน อะไรแบบนี้ ยงัไมมีขอ

ยุติ เขาจะไปรางมา แลวมา Debate นะครบั 

  เพราะฉะนัน้ในจุดเหลานี ้ถาเราจะด ูอันนีผ้มขออนุญาตยกตัวอยางวาทําไมถงึ 

ไมยกเลิกระบบบัญชีรายชื่อ เหตุผลงาย ๆ เทาที่อภิปรายทัง้หมดพูดตรงกันเลยวาคุมครองเสียงขาง

นอยแลวก็ ๕ เปอรเซ็นต ทาํลายพรรคเล็ก เพราะฉะนัน้เขาถึงใหลดจาก ๕ เปอรเซ็นต เหลือ ๒ 

เปอรเซ็นตแตทีนี ้๒ เปอรเซน็ตจะหายไปหรือเปลาไมรู จะขัดกับบัญชี ๔ ภาคหรือเปลาก็ไมทราบ ๒ 

เปอรเซ็นตอาจจะหายไปก็ได เพราะอาจจะเปนตัวสกัด คือเขาออภิปรายกนัมาก หลาย ๆ จุดอภิปราย

กันวาเราตองการที่จะใหระบบมันดี ไมใหคนบิดเบือน แตขณะเดียวกนัตองใหทํางานไดดวย หลาย ๆ 

คร้ังที่ประชุมกจ็ะทวงอยูตลอดเวลานะครับวา กําหนดกรอบกติกามากมายจะทําใหทํางานไมไดหรือ

เปลามนัก็จะมตีรงนี้อยูดวยนะครับ เพราะฉะนัน้ผมเสนอวาที่เปนผลสรุปเบื้องตนมาเรานาจะดูกรอบ

ใหญกอนแลวคอยลงรายละเอียดสักนิดหนึ่ง ในหลักการตรงนี้หมายถงึวาเวลาเราจดบันทึกผิดวิธหีรือ

ถูกวธิีอยางไรหรือไม แลวหลังจากนัน้ถาเรามีเวลาเราอาจจะดูไลกรอบไปได แตอันนี้วัตถุประสงคหลัก 

ในการที่ทาํเอกสารชุดนี้มาแจก ก็คือใหเราทันสถานการณที่เขาดําเนนิการไปเสียกอนนะครับ ขอบคุณ

ครับ 

  ประธาน  :  เชิญคุณคณิตกอนนะคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต นะครับ ผมขอกลาวเสริมนิดหนึ่ง 

คือจากบรรยากาศและจากที่ไดไปคุยกับทาง สสร. ๓๕ คนนีน่ะครับ ไมวาจะชวงทีท่านอาหารกลางคืน 

หรือวาเมื่อคืนพอดีผมก็ไดเจอกับ สสร. อีกหลายคนไปทานอาหารดวยกัน ก็สรุปออกมาวาเขาวางแผน 

ไวอยางนีว้า ไมใหมีการ Vote เพราะเหตวุาเขาไมตองการใหทะเลาะกนัตั้งแตตอนนี ้ไมอยางนั้นจะ 

แบงฝายแบงอะไรกัน แลวมนัมีประเดน็ที่จะตองแตกแยก หรือประเดน็ที่ความเหน็ตางกนัยงัอีกมาก 

เพราะฉะนัน้อนัไหนที่ตกผลกึก็ตกผลึกไป อันไหนที่ยงัไมตกผลึกก็ใหเอาไวกอน ถาเผือ่เกิดเอาไวกอน 

โดยที่เขาพยายามจะสรุปออกไปใหเหลือหนึง่ แลวใครยังไมเห็นดวยก็สงวนเอาไวเปนทางแยกทีส่อง 

ก็ไมเปนไร แลวก็ประชุมคร้ังที่ ๒ คร้ังที ่๓ สุดทายตอง Vote กันถึงตอนนัน้ ก็ทาํงานไปจนถึงเกือบจะ 

ส้ินสุดระยะทาง ถึงตอนนัน้ Vote กันแตงานมันก็ได เขาไมตองการใหแตกแยกเสียตัง้แตตอนนี้ นั่นคือ 
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ส่ิงทีท่ราบมา 

  แลวก็ยกตวัอยางเรื่องประเด็นสําคัญใหญ ๆ อยางที่อาจารยสมเกียรติแจงใหทราบ 

เมื่อกี้นีน้ะครับ อยางกรณี ๔๐๐ คน หรือ ๔๘๐ คน นอกจากอาจารยจรัญจะทวงแลวนะครับ 

แมกระทัง่วนัสดุทายที่สรุปกนัก็ยงัมีอาจารยอัครวิทยเดนิมากระซิบกับทางคุณวิทยา พอกระซิบเสร็จ

คุณวิทยาก็บอกวา ๔๐๐ คน ใชไหมครับ กย็ังออกมาเปนลักษณะของการทวงเพื่อสงวนเอาไว เหมอืน

อยางกรณีองคกรอิสระที่วาของอัยการ ไมไดบันทึกเอาไววา เปนองคกรอิสระ ใชไหมครับ ไมวาจะเปน

ทางคุณธนพิชญ หรือวาทางทานประพนัธก็สงวนเอาไวเชนเดียวกนั นีค่ือบรรยากาศนะครับ 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้ผมก็คิดวาเรื่องที่เขายังไมอยากให Vote เปนเพราะเหตุนี้ ซึ่งผมคิดวาเปนสิ่งที่ดี แต

สวนที่เราไดทาํรางบนัทึกมาอยางนี้ ก็เปนเพียงแคนําเสนอใหเหน็ภาพวามันเปนอยางไร แตเราจะ

พัฒนาการเขียนใหดีใหถูกตองเพิ่มข้ึน อยางเมื่อสักครูที่ทานประโภชฌไดแนะนําวา มนัตองเขียน

ออกมาใหเหน็วาความเห็นที ่๑ เปนอยางไร  ความเหน็ที ่๒ เปนอยางไร ตรงนั้นผมคอนขางจะเห็นดวย 

แลวพอหลงัจากนัน้พอมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ Note เอาไวอีกวา ความเหน็เปลี่ยนแปลงนัน้มาเมื่อไร

ใชไหมครับ มนัจะไดเหน็การพัฒนา และเปนเจตนารมณนะครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ทานประโภชฌ เชิญคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  อาจจะนอกประเด็น ผม ประโภชฌ อนุกรรมาธิการ  

เรียนถามวาเขาไมไดเอาความคิดเห็นของประชาชนเขามาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณากรอบพวกนี ้

เลยหรือ หมายถึงวาการทีเ่ขาวิจัยออกมาเปนวัตถุดิบ เปนขอมูลดิบ ที่เขาเดือดรอนใหคนทัง้ ๗๐  

กวาจงัหวัดไปเอาขอมูลมา เขาไดกางออกไหมวาอยางนอย ๔๐  ๕๐ จงัหวัดที่มีขอมลูมา สวนใหญ 

เห็นดวยประเด็นไหน ไมเหน็ดวยประเด็นไหน ไดเอามาประกอบการพิจารณาที่จะตกผลึกทีว่า บางอนั 

ตกผลึกแลว บางอนัไมตกผลกึ อันที่ตกผลกึตกผลึกทั้ง ๆ ที่ไมไดดูของประชาชนเลยแมแตเสี้ยววนิาท ี

เลยหรือ ดูอยางไรครับ 

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ขออนุญาตทานประธานวา เอกสารที่แจกมาจะมีชุดหนึ่ง 

เปนเอกสารรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ณ วนัแรกที่จะเริ่มประชมุก็จะมกีารคยุกันวา แลวจะเอา 

เอกสารที่รับฟงความคิดเหน็ประชาชนเขามารวมอภิปรายดวยไหม แตในที่สุดก็ตกลงกนัวาคุยกนัไป

กอนแลวอนัไหนที่พาดพงิไปในหวัขอที่ไมตรงกับที่ประชาชนเหน็ดวยอะไรอยางนี้นะคะ ทานวุฒิสารก ็

 



คณะอนุกรรมาธิการการบนัทึกเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐                     จงถนอม ๔/๕ 

 

จะเปนคนลงไปดูในความคดิเห็นของประชาชนที่จะเขามามีสวนรวม แตไมไดลงรายละเอียดแบบที่

ทานอาจารยปประโภชฌพูดนะคะ ก็จะมพีดูนิดเดียว จําไดไหมคะอาจารยสมเกียรติ เชิญคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือรับฟงความเหน็เขาแยกคน 

รับผิดชอบตามกรอบ อาจารยวุฒิสารก็แคกรอบของอาจารยวุฒิสารนะครับ แลวกม็ีอาจารยเจิมศักดิ์ 

แลวก็มีไลไป ๓ สาย เพราะฉะนัน้จะมนีัดที่เปนทางการตามอันนี้วา การทํางานของคณะกรรมาธกิาร 

ยกรางรัฐธรรมนูญเขาจะ Link กับ ๒ สวน คือสภารางรัฐธรรมนูญ กับคณะกรรมาธกิารวิสามัญ

ประสานการมสีวนรวมและประชามตินีน่ะครับ เพราะฉะนัน้เขาจะมีการประชุมเปนทางการกัน ๓ คร้ัง 

เขาประชุมไปแลวครั้งหนึ่ง แลวก็มีวนัที่ ๑๕ มีนาคม แลวก็มวีันที่ ๒๗ หรือ ๒๘ นีน่ะครับ เขามีวนัแลว

นะครับ ๓ คร้ังก็จะเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นในที่ประชมุเขาก็จะมีหลายจุดที่ไมมีขอยุติ ทกุคนก็รอวา

รอใหประชาชนตัดสิน เพราะฉะนัน้ตรงนีล้ะครับ ที่คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญตองหาคาํตอบ

จากทางชุดที่เปนทางการที่ไปรับฟงความเห็นของประชาชนนะครับ 

  ประธาน  :  ดิฉัน ศรีวิการ นะคะ แสดงวาเวลามกีารประชุมมีความคิดเห็นของ

ประชาชนมีสวนหนึ่งอยูดวยใชไหมคะ แลวก็มอบหมายวาใหมกีรรมาธกิารที่รับผิดชอบในแตละรางนั้น

ดูใชไหมคะแสดงวาตอนนีห้ลังจากที่ตกผลึก ตกผลึกโดยแนวคิดของคณะกรรมาธกิารยกราง

รัฐธรรมนูญนีน่ะคะ ที่บอกวาจะไดไมทะเลาะกนัไปแลวสวนหนึง่ สวนที่ยงัไมตกผลกึนัน้อาจจะตองไป

ดูความคิดเหน็ใชไหมคะ แลวอาจจะมีคนตรวจสอบไหมวาที่ตกผลึกแลวประชาชนเห็นดวยไหมอยาง

นั้นใชไหมคะ ในฐานะที่คุณประโภชฌ Question ตรงนั้นวา และที่ตกผลึกไปแลวประชาชนเขาตกผลึก

ดวยกับทานหรือเปลาใชไหมคะ ซึ่งตรงนีถ้าสมมุตวิาทานมีคนที่ดูมาแลวมันก ็โอ.เค. ใชไหมคะ อยางที่

มีคนดู ที่บอกวาอะไรนะคะ เชิญคะ 

 

             - ๕/๑ 
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  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เทาทีท่ราบ เทาที่ฟงดูรูสึกทานประพันธจะเอา

ตัวเลขของสมทุรสาครของภาคประชาชนมาโชวตลอด เชน เกี่ยวกับปารตี้ลิสต หรืออะไรตออะไร 

ก็จะโยนวาตองไปฟงความคดิเห็นของประชาชนกอน ซึ่งก็แสดงวาในการคุยกันตรงนัน้ยงัไมมีความคิด

ของประชาชนเขามายาํรวม ผมเขาใจอยางนัน้นะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  แตของสมุทรสาครเปนหลกัพนั

เทานัน้ครับ จาํนวนเปนหลกัพนัครับ ไมใชเปนหลักมาก ๆ คืออยางนีน้ะครับวาภาพรวมของการ 

รับฟงความคดิเห็นของประชาชนมันมกีารทํามาแลวหลายรอบ เพราะฉะนัน้เทาที่คยุกับคุณปทมา 

ที่อยูสถาบันพระปกเกลา มนัมีสวนที่สถาบันพระปกเกลาเขาทาํแลวเปนเลมออกมา แลวก็มีสวนที ่

คนนัน้คนนี้ไปทําแลวเปนเลมออกมา ในทีสุ่ดจะมีทัง้หมดประมาณ ๔  Version  ทีนีใ้นจุดที่เปน

ทางการดูเหมอืนจากที่อานรายงานการประชุมของ สสร. เขาพยายามทําใหเปน Format เดียวกนั  

ใหอาจารยคณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬา ทานศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา ทานไปทํา Format  

ที่เปนทางการ แตวาปญหาคือมันออกมาชาแบบสอบถามนี่ จงัหวัดตาง ๆ ไมรูตกลงวาไดหรือเปลา 

เพราะมกีารทวงถาม มีการอะไรกันอยู อันนัน้เหมือนกบัจะเปนทางการ ในที่สุดตองใหชุดของอาจารย

เจิมศักดิ์เปนคนชี้วาตกลงจะเอาอันไหนที่เปนประชาชน เพราะวาในทีสุ่ดมันจะขัดแยงกนั เพราะวา

ตางคนตางทํากันเต็มไปหมดเลยนะครับ แลวก็ในสวนตาง ๆ บางทกี็ไปทํากันเอง แลวไมตรงตาม 

Format ในที่สุดแลวก็เปนปญหาวาจะเอาชุดไหน ซึง่ในที่สุดเขาใจวาคงตองเอาชุดที่เปนทางการของ

สภารางรัฐธรรมนูญครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ดิฉันคิดวาเราก็ระดมความคิดกันพอสมควรแลว ดิฉันกจ็ะมา

สรุปรวมวาตกลงเราเองนัน้คงจะมานัง่ดูรายละเอียดเกีย่วกับเร่ืองทีท่างฝายนักวิชาการของเรา

ดําเนนิการมา เดี๋ยวอาจจะมานัง่คุยกนัในรายละเอยีด แตวาประเด็นทีท่านประโภชฌกับทานวชัรินทร

พูดมา และทานคณิตดวย ทีบ่อกวา คืออาจจะตองบันทกึเหมือนกับดูตรงเหตุผลวาความคิดเหน็ในแต

ละประเด็นในสปริงฟลดมนัออกมา แตกออกเปนประเดน็ยอยกี่ประเดน็ แลวหลังจากนี้มาก็จะมาสรุป

รวม แลวก็ตองมานั่งตามกนัอีกครั้งหนึง่ เพราะวาในชวงจากวนันี้เปนตนไปก็จะมกีารประชุมรวม

ระหวางคณะกรรมาธิการยกรางกบักรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นดวย จากประชาชนดวยใชไหมคะ 

ตรงนี้มาก็จะตอออกมา ก็จะเทากับเปนการที่ทานวัชรินทรพูด จะดูเหมอืนกับเปนพฒันาการตอจาก

สปริงฟลดมาอะไรมันจะโผลไปทางไหนอยางไร ถาอยางนัน้ดิฉันคิดวาตามหลักการตรงนี้กอนดีไหมคะ 
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เพื่อทีว่าจะไดนําเสนอในวันที่ ๒๖ ดงันัน้เรานาจะตองมานั่งดูเพื่อที่จะไดมาปรับ Template วามันจะ

ไดเปนไปตามความตองการของคณะอนุกรรมาธิการดีไหมคะ ตรงนี้ประเด็นนีก้อน แลวเมื่อกีท้างฝาย

เลขาก็บอกวาคงจะตองมานัง่คิดกัน เพราะจะตองรีบนาํเสนอพรุงนี้วาเราเองนัน้เปนฝายทีจ่ะตอง

นําเสนอคณะกรรมาธิการชดุใหญของเราวาจะสมัมนากันเมื่อไร ที่กาํหนดไวในเดือนกรกฎาคม  

มันจะตองเกี่ยวเนื่องกนั เพราะเราจะตองเตรียมขอมูลนาํเสนอคะ ดิฉันก็ขออนุญาตวาในตอนนีช้วงนี้

มาดูกนักอนดไีหมคะ Template หรือวาจะปรับแก ถามเีวลาก็จะลงลกึลงไปถึงในรายละเอียดเลยไหม

อยางไร ก็อยากจะนาํหารือทีป่ระชุมคะ เชญิทานสมเกยีรติลองใหแนวคิดดูสิคะวาตรงนี้มนัจะปรบั

อะไรอยางไร ทานประโภชฌเชิญคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตทานประธานครับ ประโภชฌ นะครับ ผมวา

หัวหนาแตละกลุมนาจะไปคุยกับนอง ๆ ที่ทาํงานดกูอน เพราะวาอนันี้มันก็คอนขางดิบมากนะครับ

ทานประธาน ถาเรามานั่งรายตามกรอบมนัจะใชเวลามากนะครับ  

  ประธาน  :  Template ภาพกวางกอน 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ของ Format มันใชไหมครับ 

  ประธาน  :  มันจะไดเหมือนกันคะ ใชคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ครับ 

  ประธาน  :  Template ทีห่มายถงึวาทั้ง ๓ ชุดจะไดเหมือนกนั แลวเวลาทานไปคุยกับ

นองกจ็ะไดดูวาเปนอะไรแตละจุดวามนัจะตองออกมาในกรอบเดียวกนั ในแนวทางเดียวกนัคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาต คือสรุปแลวคือตอนนีถ้าเราออกแบบ

เปนชองหรือเปนตารางมนัก็จะงายกับการที่จะไปทาํมันจะไดเปนแบบเดียวกนั ถาเราคิดอยางนี ้

ไดไหม สมมุตวิา โอ.เค. หลกัการก็คือรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มนัเปนหลักอยูแลว คอืเขาจะเอาตาม

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เปนเกณฑ สมมุติมาตรา ๑ อยูในชองหนึ่ง แลวเจตนารมณชอง ๒ แลวก็เหตผุล

ชอง ๓ อยางนีจ้ะเปนไปไดไหม คือมันก็จะไดแตละประเด็น แตละเรื่อง ก็จะรูวาเจตนารมณจริง ๆ มัน

คืออะไร แลวหลังจากนั้นมนัมีคนเสนอเรือ่งใหมข้ึนมา ซึ่งเขามีเจตนารมณอยางไรมนัก็จะออกมาทํา

เปน ๓ Format คือถาไดรูปแบบที่ยุติตรงกนัหมดมันก็งายในการที่จะไป Develop ไปทําตอ ไมทราบ

ผมเสนอวานาจะเปน ๓ ชอง อยางนอย ๓ ชอง  
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  ประธาน  :  เชิญคะ ทานวัชรินทรก็เสนอวาเปนเรื่องประเด็น แลวกม็าถงึเจตนารมณ 

แลวเจตนารมณก็อาจจะมหีลาย ๆ คนพูดเลยวาซกีนีเ้จตนารมณเปนแบบนี้ ซกีนี้เจตนารมณวา 

อยางนี้ แลวเหตุผลดวยนะคะ แลวก็สุดทายก็จะมาวาเจตนารมณอันไหนที่ไดเสียงขางมากอะไร 

อยางนี ้

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตครับ ประโภชฌ นะครับ ผมอาจจะเหน็ไมคอย

ตรงนักนะครับ ผมวาเหตุผลนาจะมากอนเจตนารมณ เพราะวาบางครั้งการแกไขอาจจะมีการแกไขที่

ตางกนัแตมีเจตนารมณเหมอืนกนั อยางการแกไขบางประเด็นอาจจะมีการแกไขออกเปน  

๓ แนวทาง ทัง้ ๆ ที่เปนเจตนารมณเดียวกนั เขาก็จะไดหอยทายวาหลกัการแกไขทัง้ ๓ อยางนีจ่ริง ๆ 

แลวก็มุงหวงัในเจตนารมณเดียวกนันัน่แหละ แตวีธีการในการแกไขไดมีการนาํเสนอการแกไข 

ที่ตางกัน เชน สัดสวน ทุกคนเหน็เหมือนกนัหมด แตวามนัเถยีงกนัที่ ๘๐ หรือ ๑๐๐ คงเดิมไว หรือ 

จะเอา ๗๖ อะไรอยางนี้เปนตน อยางนี้ครับ แตทั้งหมดก็คือเจตนารมณเดียวกนั ก็คอืมีความประสงค

วายงัเห็นคุณคาของความมปีารตี้ลิสตอยู ก็เลยวานาจะเหตุผลกอน แลวก็เจตนารมณมันจะเปน

เหมือนกับกลัน่มาจนสุดทายแลวมันนาจะอยูขวามือ อะไรทํานองนี้ครับ มันก็ไมไดซีเรียสอะไรครับ  

  ประธาน  :  ก็ยัง ๓ ชอง เพยีงแตเรียงประเด็น แลวก็มาเหตุผล แลวกเ็จตนารมณ ทาน

อําไพเชิญคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  อําไพ อินทรประเสริฐ คะ คืออยางนี้คะ 

เห็นดวยกับบางสวนที่ทานวชัรินทรไดพูดไปแลว คือพอเราพูดประเด็นปบมันนาจะตามดวยมาตราเสีย

หนอยทาํใหกรอบการทาํงานมันกระชับแลวก็เร็วขึน้ พอประเด็นนีม้าตรานั้นตามที่ไดยกรางแลว ตอไป

อาจจะเปนความคิดเหน็ซึ่งม ี๓ คร้ัง เพื่อไดเห็นวิวฒันาการของแตละประเด็นนัน้ ความเห็น 

คร้ังที่ ๑ อาจจะเสนอไวอยางนัน้ คร้ังที่ ๒ อาจจะเปลีย่นแปลงไปแลวใชไหมคะ ถาไมมีเราก็ขีด 

แด็ท ๆ ไปไดเลย ตอจากนัน้นาจะเปนเจตนารมณหรือเปลา พอความเห็น ๓ คร้ัง ครั้งที่ ๑ นาจะเปน

ชองของคําวา เจตนารมณ ไปเลยก็ได แลวกเ็หตุผลสงทาย มันจะทาํใหงานกระชับแลวเร็วขึ้นไหมคะ 

คือมันจะไดรูปแบบที่มันกรอกลงไดเร็วขึ้นคะ คือความเห็นมันจะตองมี ๓ คร้ังแนนอน ๓ คร้ังในสภา

รางรัฐธรรมนญู และนอกจากนีก้็จะมาจากสวนของภาคจังหวัด ซึ่งแบงเปน ๔ ภาค ประมวลเขามา 

แลวอาจจะมคีวามเห็นขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนของมหาวทิยาลัย สภาที่ปรึกษา หรือองคกร 

ตาง ๆ อยางนีเ้ปนตนคะ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๕/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ประโภชฌ นะครับ ผมถามแทนนอง ๆ นักวิชาการ 

นะครับ สมมุตวิามกีารอภิปรายกนัมา แลวแตกออกมาเปนน้าํหนักที่ใกลเคียงกนัมากเลย เชน  

๖ – ๗ ประเดน็เลย  ๖ – ๗ แนวความคิด ในประเด็นเดยีวกนั ๖ – ๗ แนวความคิด ดีไซนกันไว  

๖ – ๗ อยาง แลวมีคนสนับสนุน ๖ – ๗ อยางนี้พอ ๆ กนั แตละอยางก็จะมีคนเห็นคลอยดวย  

๓ ทานบาง ๔ ทานบาง แลวจะกรอกลงไปอยางไร จะตองกรอกหมดไหม เชนวา เหตผุลหรือขอคิดตาม

ทานอาจารยอําไพ อาจจะกรอกหมดเลยไหมวาตกลงแลวแตกออกมาทัง้หมด ๖ ความคิด  

แลวก็ใน ๖ ความคิดนี้แยกเปนเจตนารมณอยางไรบาง จะใสลงไปไหม เพราะวาในชวงแรกมนัจะแตก

สายกนัเยอะ แลวมันก็คอย ๆ รวบ เราจะศึกษาตั้งแตแตกเยอะ ๆ นี้เลยไหม หรือวาไปศึกษา 

เอาตอนมนัรวบแลว ฝากถามแทนนอง ๆ ดวยครับ 

  ประธาน  :  ขอความเห็นทานอนกุรรมาธิการดวยวาจะเอาแบบไหนอยางไร คือ

ประเด็นของทานอาจารยอําไพหมายถงึเอาตั้งแตอันแรกก็เปนสาแหรกเลย เยอะ ๆ เลย แลวก็คอยมา

เปนกาน ออกมาเปนกี่กาน คร้ังที่ ๒ อาจจะเปนกาน แลวตอนหลงัอาจจะกลับไปสาแหรกอีกก็ได แลว

ก็กลับมากานอีกก็ไดใชไหมคะ ใหเห็นวิวฒันาการวาฟงทัง้ ๓ คร้ัง บวกกับของประชาชนดวย แลวก็จบ

มาสุดทายคือที่กลัน่ออกมาของจริงแลวกม็ีเจตนารมณ อันนัน้คืออยากจะเห็นแบบเปนทัง้ภาพเลย 

เชิญทานคณติคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต วัตถุประสงคที่เราทาํก็เพื่อเห็น

เจตนารมณของการรางรัฐธรรมนูญใชไหมครับ เพราะฉะนัน้ถาเผื่อใหเหน็เจตนารมณแทจริงความเห็น

อาจจะเปน ๑ หรือเปน ๒ หรืออาจจะมากกวา ๒ ผมก็วานาจะใสใหหมด เพื่อจะไดใหเหน็วา

เจตนารมณเขาเสนออยางไร ดวยเหตุผลใด เพราะฉะนัน้ที่เมื่อกี้อาจารยบอกผมวาประเด็นใหใสไป

มาตรามนัก็ดชีัดขึ้นวาประเด็นไหนแลวใสมาตรา สวนเจตนารมณกับเหตุผลอันไหนจะขึ้นกอน 

ข้ึนหลงัผมคงไมไปแตะนะครับ เพราะวาผมก็วามันจะอยูกอนหรืออยูหลังผมไดทั้งนัน้ รับได  

ผมอยากจะเพิม่อีกชองหนึง่สั้น ๆ สรุปความเหน็ เพราะพอมีความเหน็หลาย ๆ อยาง เหตุผลหลาย ๆ 

ประการสนับสนุนความเหน็แตละอยางแลวมันก็มีตกผลึกเปนอยางไร ก็สรุปความเห็นอกีนิดหนึง่  

ซึ่งมนัคงเปนชองสั้น ๆ สรุปที่มตินะครับ เชน เสนอมา ๓ ใชไหมครับ ไมวาจะ ๓ นัน้มีเจตนารมณ

อยางไร ความเห็นสนับสนุนอยางไร แลวสดุทาย สสร. เขาเลือกเอาเปนอยางไร ทีนี้ความเห็นนั้น 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๕/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

เขาอาจจะบอกวาจาก ๓ สรุปมาเหลือ ๒ หรือเหลือ ๑ กไ็ด แตใสไปเพิ่มอีกชองหนึง่เปนสรุปความเห็น

นะครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คืออยางนี้ครับ รายมาตรามันจะบอกใหมาถงึที่สรุป

เรียบรอยแลว เพราะเมื่อใดกต็ามที่เราบันทกึลงไปวาเปนมาตราอะไร มาตรานัน้ก็คือผลสรุปของมติ

ทั้งหมดถกูไหมครับ ถาเราสามารถที่จะริอานลงมาตราได นั่นหมายถึงมาตรามนัตีมาเปนรางแลว 

เพราะฉะนัน้มนัก็จะสรุปส่ิงที่พูดกนัมาแลว เพราะฉะนัน้ไมจําเปนที่จะตองมาสรุปทายเลย เพราะวา

รายมาตรามันเขียนแลว ตกลงเอา ๘๐ คนนะสําหรับปารตี้ลิสต เพราะถาเราบงัอาจเขียนมาตรา 

ลงไปไดตูมนั้นก็คือวามนัขึ้นมาเปนรางชัดเจนแลวครับ เพราะฉะนัน้มนัไมตองมาสรุปซํ้าซอนในชองนี้

แลวครับ เพียงแตวาแลวมันมาอยางไรละจึงมาปรากฏในชองตาง ๆ ดังนีว้ามนัมาจากความเหน็  

๔ อยาง สุดทายแลวมนัสรุปมีทั้งหมดแตกมาเปน ๔ เจตนารมณนะครับ แลวสุดทายละรายมาตรานี้

เจตนารมณจริง ๆ แลวคืออะไร อันนี้ตางหากทีว่าก็คือสรุปเจตนารมณยอยเปนเจตนารมณหลัก  

อันนี้มนัอาจจะคลาดเคลื่อนไดนิดหนอย ไมมากนัก แตสุดทายเอาละทัง้หมดมนัคืออะไร คือมัน 

อาจจะบิดเบือนจากทีก่ิ่งเลก็ ๆ มาได แตสุดทายแลวมันจะทุกถอยคํามันจะตองมีความศักดิ์สิทธิในทกุ

วรรค ทุกตอน ทุกประโยค ทกุวรรณยุกตเลยวาเอาละมนัตูมมาตรงนี้แลว อันนี้คือสรุปเจตนารมณ ซึ่ง

แยกออกมาเปนยอย ๆ แลว สุดทายมันมาอยางไร  

  ประธาน  :  ทานคณิตคะ ตกผลึกกนัเสียกอนของพวกเรา 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผม คณิต นะครับ ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครบั  

คือความเห็นผมไมไดตางนะครับ ผมเหน็ดวยวาถาเผื่อสรุปสุดทายแลวมันจะลงเลขมาตราได  

แตบังเอิญเรามีการประชุม ผมเทาทีท่ราบมาจะมอียางนอย ๓ คร้ัง ครั้งที่ ๑ ผานไปก็สรุปออกมายัง

เปน ๒ แนวทางอยู ยงัลงมาตราไมได แตพอครั้งสุดทายเมื่อสรุปออกมาแลวตกผลกึออกมาเขยีน

เปนมาตรา อันนัน้เราคอยบนัทกึใสในมาตราอยางนัน้กไ็ด ในความหมายของผมผมหมายถงึ 

อยางนัน้ครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ดิฉันลองตามประเด็นอยางนีไ้ดไหมคะ เหมอืนกับประหนึง่วาตอนนี ้

คร้ังแรกมีประเด็นกอน แลวก็มาความเหน็ของอนุกรรมาธิการตาง ๆ ทีอ่าจจะมกีี่คร้ัง กับรวมทั้ง

ประชาชนดวย แลวก็มีเหตุผลดวย แลวก็มาสังเคราะหออกมาเปนเจตนารมณ แลวจากนัน้กจ็ะมาเปน 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๕/๖ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

มาตราใชไหมคะ มันจะออกมาเปนในลักษณะอยางนี ้ทีนี้สรุปความเห็นก็คือมาตราแหละคะ เพราะวา

ถามาตรา ทานประโภชฌพดูหมายถึงวาการสรุปนั้นคือเปนมาตรา ก็เทากบัสรุปจะอยูตรงชองมาตรา

เลยใชไหมคะ มันออกมาเปนอยางนี้ ประเด็นกอน จากประเด็นแลวมนัมีความเหน็มา  

๔ คร้ัง บวกกบัทั้งประชาชนดวย แลวก็แตละครั้งก็จะมเีหตุผลมา แลวตรงนี้เองมาสงัเคราะหเปน

เจตนารมณใชไหมคะ ที่ทานบอกใหเพิ่มชองเจตนารมณ พอชองเจตนารมณเสร็จปุบมามนัอาจจะเปน

มาตรา ถายงัไมเปนมาตรากอ็าจจะเปนสรุปประเด็นไวกอน เมื่อสรุปประเด็นออกมาเสร็จแลว  

ถามนั Concrete แลวก็จะกลายเปนมาตราไป ไมทราบจะเปนอยางนัน้ ไมอยางนัน้ม ี๕ ชอง  

ไมทราบทานสมเกียรติ นอง ๆ วาอยางไร จะทําอยางไร ๕ ชอง  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  คืออยางนี้ จากการที่เราจะนําความ

คิดเห็นทั้งหมดมาตกผลึก แลวก็มาเปนเจตนารมณนี ่ดูเหมือนวามันจะมีอยูวาสุดทายของรูปเลม 

ที่จะออกมามนัจะตองเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ใชไหมคะ อยางมีเหตุผลวาทําไมถงึคงเดมิ 

ทําไมถงึเปลีย่นไปใชไหมคะ ตองมีเหตุผลโดยเทยีบกับ ๒๕๔๐ ใชไหมคะ ภารกิจของเรา  

 

                   - ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการการบนัทึกเจตนารมณ      

วันจนัทรที่ ๑๒  มนีาคม  ๒๕๕๐       จงถนอม  ๖/๑ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  จริง ๆ แลวหนาที่เปรียบเทียบกับ 

ป ๒๕๔๐ เปนหนาที่ของตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๕๔๙ แลวก็เปนหนาที่ของกรรมาธิการยกราง 

รัฐธรรมนูญครับ ที่จริงแลวเปนอยางนั้นในที่สุดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญรายมาตรา แลวก็เปน 

รัฐธรรมนูญที่เอาไปทําประชามติ แตวาเพือ่ใหดูงายเรากต็องลอมแบบกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

อาจจะเปนวธิกีารที่ดีก็ได เพราะฉะนัน้ชองที่เปรียบเทียบกับ ป ๒๕๔๐ ผมยังไมแนใจเลยนะครับวา 

จะตัดออกหรอืวาจะคงไวอยางไร แตวาในเบื้องตนนีน่ะครับ ในตอนที่คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญเขาทาํมามีแลวในเอกสารหมายเลข ๒ ของกรอบที่ ๑  กรอบที่ ๒  กรอบที่ ๓ เขาจะมี

ตารางนะครับ ตารางชองซายสุดก็จะเปนตัวบทที่มีอยูแลวในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เสร็จแลวชองกลาง

ก็จะบอกวาเปนขอเสนอขอแกไขหรือเพิ่มเติม บางอันไมแก บางอันมีแก บางอันไมเคยมี แลวก็เพิม่ 

เพราะฉะนัน้แกไขเพิ่มเติม แลวก็ชองที่ ๓ คือชองเหตุผล  

ทีนี้ปญหาอยางนี้ครับ ตองทาํความเขาใจกันนิดหนึ่งนะครับวา เจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญคืออะไร ผมขออนุญาตอธิบายส้ัน ๆ นะครับ  กฎหมายในรัฐธรรมนูญเปนตัวอักษร เรามัก 

จะถูกหลอกอยูเสมอนะครับวา เมื่อชัดเจนแลวไมตองตีความ เปนความเขาใจที่ผิดนะครับ จริง ๆ แลว 

ทฤษฎีในการใชและตีความกฎหมายซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนญูดวยนีน่ะครบั ทุกมาตราและทุกถอยคําตาม

ตัวอักษรมันไมมีคําไหนที่ชดัเจนในตัวเองเลย คําที่กลาววาเมื่อชัดเจนแลวก็ไมตองตีความไมเปน 

ความจริงครับ เพราะฉะนั้นในการหาความมุงหมายของกฎหมายนีเ่ราจะดูตามตัวอกัษรนี้ไมได 

เพราะฉะนัน้เราตองดูความมุงหมายของกฎหมายหรือดูเจตนารมณ บางเรื่องมันไมมีปญหาครับ คือ 

สวนใหญมันไมมีปญหา มนัจะมีปญหาในบางเรื่องเทานัน้ แตเขาตองการใหเราบนัทึกไวใหหมด บาง

เร่ืองมันไมมีปญหาเลยครับ เพราะฉะนัน้ในสวนนี้เรากาํลังจะวางรูปแบบในการทํางานนะครับ 

ทีนี้ในสวนของการทาํเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มนัมีปญหามากพอสมควร  

หมายความวาอยางไร ผมกเ็ลยเลี่ยงในการอธิบายโดยการยกตัวอยาง  ยกตัวอยางวา Party list จะ

เอาไวหรือไมเอาไว ที่เขาอภปิรายก็ไมมีใครพูดเลยวาจะคง แลวทําไมเปน ๘๐ คน ทาํไมเปนอะไร แต

พูดตรงกันเรื่องหนึ่งก็คือวา ที่ผานมา ๕ เปอรเซ็นต ทาํใหพรรคเล็กตายหมด แลวก็ไมมีการคุมครอง

เสียงขางนอย เพราะฉะนัน้เขาอยากใหคง Party list  เอาไวซึ่งเปนจาํนวนมาก เพราะฉะนั้นในทีสุ่ดแม

จะมีขอเสนอมาจากคณะอนกุรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็ตาม แตในที่สุดที่ประชุมก็คอนขางไป 
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ในทางไมเห็นดวย แตเพื่อรักษาหนา เพื่อรัฐสภาคนไปรางมาก็เลยบอกใหรางมา ๒ แบบ แตที่จริงถา

ฟงจริง ๆ วันนัน้นะครับ เขาใหคง Party list  เอาไวนะครับ แตใหเปลี่ยนเปนระบบบญัชีรายชื่อ แลวก ็

อาจารยสมคิดอยู ๆ ก็เสนอโพลงขึน้มา ๘๐ คน ซึง่ตรงนีค้รับที่เราจะตองไปคนหาตอไป แตวาไมเปนไร

ครับเพราะวาการรางรัฐธรรมนูญมนัยงัไมจบ มันจะตองมา Debate กันอีกทีตอนเปนมาตราออกมาอีก 

เพราะฉะนัน้การทํางานตรงนี้เรายงัไมสามารถสรุปวนันี้ไดนะครับวา เจตนารมณ 

แตละเรื่องนี่คอือะไร ในที่สุดมันก็ตองเปนคลาย ๆ เปนขอเสนอชั่วคราวเอาไวเสมอ ถาไมมีอะไร

เปลี่ยนแปลงเราก็จะเอาตรงนี้วาเปนเจตนารมณ แตผมคิดวาในสวนที่เราจะทาํไดเราแยกการทํางาน

กับจดหมายเหตุดวยนะครบั คือสวนของจดหมายเหตุเขาจะบันทึกไวหมดวาอะไรมนัอยูในขัน้ตอน

ตรงไหนแตวาผมอยากเสนอใหดูเลมสีแดง เลมสีแดงพลกิออกมาจะรูเร่ืองหรือไม คือเวลาเขาเขียน

อะไรเขาเขียนเรียงมาตรา แลวก็ละเอยีดหมดเลย ในนัน้เขาบันทึกไวหมดเลยนะครับวา ในการประชุม 

เมื่อไรอยางไร ไลไปตามปฏิทินตัง้แตตนจนจบนะครบั เขาจะมหีมดเลย เพราะฉะนัน้ในสวนนี้เขาจะ 

บันทกึไวหมด แตปญหามันมีอยูอยางหนึง่นะครับ มันอานยาก ผมอยากใหเราพิจารณาดวยวา 

เร่ืองบางเรื่องนี้มันนาจะเปนปญหา เราตองใหความสนใจใหมาก แตวาเรื่องบางเรื่องมันไมเปนปญหา  

เร่ืองบางเรื่องไมมีปญหามาคนหาเจอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตงานของเราจะมีคุณคาก็คือ สวน

ที่อาจจะมีปญหาในอนาคตอยางนอยเราบนัทกึไว คือเราบันทึกเจตนารมณรัฐธรรมนูญ ณ วันนี้ เขาก็

ทําอยางนีน้ะครับ เพราะฉะนั้นเรากพ็ยายามบันทึก เพียงแตวา ในที่นี้เราก็ทดลองเสนอไวกอน แลวใน

ที่สุดมันจะยุตอิอกมาจริง ๆ แลว คือตอนทีร่างเสร็จแลวกไ็ปพิมพ ๑๘ ลานฉบับอันนัน้นะครับ ตรงนัน้

เรานาจะไดเอาไวพอสมควรนะครับวา เจตนารมณของรัฐธรรมนูญคืออะไร  

เพราะฉะนัน้ตองเรียนในเบื้องตนนะครับวา ในทางวิชาการเวลาศาล อาจจะเปน 

ตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญ เวลาเอารัฐธรรมนูญไปใช ตัวอักษรทกุอยางมนัตองต ี

ความหมดเพยีงแตวาตีความไปในทางไหน เจตนารมณจะเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งเทานัน้ที่ชวย แตวา

ไมผูกมัดนะครับ เพราะฉะนัน้เรื่องบางเรื่องอาจจะเปนสถานการณใหมที่ไมเคยคาดการณเอาไวเลยก็

ไดนะครับ เพราะฉะนั้นในจุดนี้นะครับ ตองเรียนนะครับวา เวลาเราดนูีน่ะครับ ผมอยากใหดูจาก

เอกสารในการทํางานในสวนนี้ แลวพยายามบันทึกเอาไว และในที่สุดเราพยายามออกแบบเอาไวนะ

ครับวา เจตนารมณเรานาจะบันทกึในรูปแบบใดแลวจะสะทอนเวลาทีอ่อกมาเปนเลมไดดีที่สุด ในที่สุด

แลวมันจะมีอยู ๒ ชวงคือชวงทีย่ังเปนประเด็นอยู ขณะนีเ้ราจะไมมีมาตราเลย แลวเขาก็ไปทําไดเพียง 
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แคเทียบกับป ๒๕๔๐ ในวนันี้เปนอยางนี ้และเปนประเด็น ๆ ผมไมแนใจวาเราจะตองทาํชุดนี้ไวหรือวา

เราจะตองโยนทิ้งแลวก็ไลไปตามรายมาตรา บางทีอารัมภบทของรัฐธรรมนูญก็สําคญั ก็มีคนอภิปราย

อีกเหมือนกนัวา อารัมภบทของเราไปสพสัดุอะไรก็ไมทราบ แลวก็ไมมีเนื้อหาอะไรเลย อยางเรื่องบาง

เร่ืองเรามีปญหาที่เขา Debateกันถงึอารมัภบทดวย แลวก็บทเฉพาะกาลดวย ซึง่ในที่ประชุมที่

สปริงฟลดก็ยงัไมไดใหความสําคัญกับสวนนี้เลย ใหความสําคัญเฉพาะกรอบที ่๑  กรอบที่ ๒ ไปกอน

นะครับ ตรงนีก้็ขออนุญาตอภิปรายเรื่องเจตนารมณรัฐธรรมนูญไวดวยนะครับ 

  ประธาน :  เชญิคะ ทานวัชรินทร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมเห็นอยางนี้วา ในชั้นนีก้็คงจะ คอืถามี Guide 

line มีแนวที่จะทําของเราออกมาสรุปนีน่อง ๆ เขาจะไดเดินได ทนีี้ผมกลับมองวาในชั้นนีน้ัน้นาจะเอา

ละเอียดกอนนะครับ คงยงัไมสรุป คือเก็บเทาที่เก็บไดนะครับ เทาที่จะเก็บจะ Floor ทีเ่ปนกรอบที่๑  

กรอบที่ ๒ กรอบที่ ๓  แลวกจ็ากการรับฟงขอคิดเห็นจากประชาชนมา มันก็จะเปนขอมูลคลาย ๆ 

ขอมูลมันจะเยอะ แตผมเขาใจมันตองเยอะแนนอน แตถึงตอนนัน้บางอนัเราอาจจะมาดูอีกทหีนึง่  

คืออาจจะมีเปนฉบับยอย ฉบับยอนะครับ แลวก็อาจจะมาดูอีกอันที่มนัซอน ๆ กันเราก็อาจจะตัดออก

นะครับ เราก็จะไดเปน ๒ ชุดชุดที่คลาย ๆ กับชุดที่ไมหนานักนะครับ สามารถที่จะอานและเขาใจได 

สวนอีกชุดหนึง่ชุดใหญอาจจะเปนชุดสาํหรับการคนควาในอนาคต ถาเกิดมีเปนประเด็นขึ้นมา ถา

คนทาํงานหรือศาลที่เขาเกี่ยวของเขาอาจจะตองคนเขามาดูวาจริง ๆ แลวมันพูดกันเรื่องนี้ จุดเริ่ม

แนวคิด แลวกม็ีการอภิปรายกันอยางไร เขาก็อาจจะกลบัมาหาตรงนี้ได ถาไมเชนนัน้มันก็จะไมม ี

อาจารยสมเกยีรตจิะวาอยางไร คือในช้ันนี ้ผมอยากจะวาเอาละเอียดกอน แตวาก็ไมถึงกับละเอียด 

ยิบนะครับ พอประมาณแคไหนเพียงไร ผมไมทราบวาทานอนกุรรมาธิการทานเห็นเปนอยางไรครับ 

  ประธาน  :  คือยังยนืตรงนี้ แตดิฉันคิดวาหลายทานก็บอกวา อาจจะมีอีกสักชองหนึ่ง 

ที่เหมือนกับเปนอะไรนะคะ สรุปประเด็นไวกอน ซึ่งจะสอไปถึงเจตนารมณในอนาคตก็ไดดีไหมคะ จะ

ไดดูงายขึ้นคือเพิ่มข้ึนมาอีกสักหนึ่งชองดีไหมคะ แลวมนัจะเชื่อมโยงไปถึงมาตรา หมายถงึวา เดิมเปน 

๔ ชอง แตเปนชองที่ใหเหน็เหมือนกับประเด็น เพื่อทีน่อง ๆ จะไดประเด็นใชไหมคะ ความเห็นอาจจะมี

มาที่ชองที่ ๔ นะคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ความเห็นกับเหตุผลมันนาจะอยูดวยกนันะครับ 

เพราะวาคนเสนอความเหน็กต็องมีเหตุผลของเขาใชไหมครับ จะอยูในกลุมกรอบเดียวกันไดไหม ตรงนี ้
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จะยุติเลยวานอง ๆ เขาจะไปทําไดครับ 

  ประธาน  :  คือเผอิญตรงนีม้าเทาที่ดูจากรางของกรอบที่ ๒ อยางนี้นะคะ พูดถึง

ประเด็นจํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ความเห็นของรางอนกุรรมาธิการเหลือ ๔๐๐ คน แลวมนัจะมี

เหตุผล คลาย ๆ มันกจ็ะแยก Key word ข้ึนมากอน ถา Key word ข้ึนมาเดี๋ยวเปนความเหน็ แลวก็มี

เหตุผล แลวทนีี้พอมาถงึสมมุติอะไรที่มันตกผลึกเปนมติอะไรแลว คร้ังที ่๑  คร้ังที่ ๒ ก็อาจจะเปน

เหมือนกับสรุปเหตุผลไวอะไรทํานองอยางนัน้นะคะ เพือ่ใหเหน็เหมือนกับยงัไมเปนเจตนารมณทีเดียว

นัก แตในอนาคตทานก็จะมาผูกไปถึงเจตนารมณไดงายขึ้น แลวมาตรามันยงัไมออกใชไหมคะ ในที่สุด

ก็คอยไปถึงมาตราทีหลงั อยากจะฟงเสียงของนักวิชาการเพราะทานเปนคนทํา ทานคิดวาตองคิดมาถงึ

จบสุดทายเราจะทาํงานไดงาย เหน็วานาจะเปนอะไร Template อันนี ้เพราะเดี๋ยวจะตองไปนั่งคยุกัน 

ทานอาจารยอําไพกอนแลวกนันะคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  นิดเดียวคะ เพื่อใหนอง ๆ นักวชิาการ 

ทํางานไดสะดวกขึ้น ถาเราจะแยกออกเปน ๓ กรอบ คือความเหน็ ๓ คร้ัง คร้ังที่ ๑  คร้ังที ่๒  คร้ังที ่๓  

อาจจะใชพืน้ที่มากอีกนิดหนึ่ง แลวกพ็อไดคร้ังที่ ๑  คร้ังที ่๒  คร้ังที ่๓ เดี๋ยวมันจะเห็นการตกผลกึทีง่าย

ข้ึนจะสะดวกไหมคะในการทาํ 

  ประธาน  :  เชิญทานคณิตกอนคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณนะครับ ผม คณิต นะครับ คือผมเหน็ดวยนะครับ 

เพราะวาเราจะไดเห็นที่มาวา คร้ังที่ ๑ เปนอยางไร คร้ังที่ ๒ เปนอยางไร และครั้งที่ ๓ เปนอยางไรนะ

ครับ แตไมวาจะเปนกี่คร้ังกต็าม ผมยกตัวอยางทีน่องเขาทาํกรอบที ่๒ มานี้นะครับ กรอบที่ ๒ ขอ ๑.๑  

จํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร คือประเด็น ความเห็นก็ ๔๐๐ คน เหตุผลก็เปนเหตผุลของเขา ก็

คลาย ๆ กับจะเปนเจตนารมณหรือเหตุผลก็แลวแต  เขยีนเอาไววา ๔๐๐ คน แลวก ็๘๐คนนะครบั แลว

ก็มันตองมีสรุปอีกชองหนึง่ สรุปก็คือวายงัคงรูปแบบเอาไวทั้ง ๒ ความเห็นเอาไวคือ ๔๐๐ คน บวก ๘๐ 

คน แลวกห็รือ ๔๐๐ คนใชไหมครับ ที่เขาสรุปเอาไว ก็คงเปนชองที่ ๔ นะครับ แลววนัหนึ่งเกิดเขาสรุป

ออกมาเหลือแค ๔๐๐ คน หรือสรุปออกมาเหลือเปน ๔๐๐ คน บวก ๘๐ คน เราก็จบตรงนั้น แตวา

แนนอนละครับที่สรุปตรงนัน้มันก็จะเปนวาครั้งที่ ๒ หรือครั้งที่ ๓ อยางที่อาจารยอําไพบอกนะครบั 

เพราะวามนัจะไดออกมาครบถวนครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการการบนัทึกเจตนารมณ      

วันจนัทรที่ ๑๒  มนีาคม  ๒๕๕๐       จงถนอม  ๖/๕ 

 

  ประธาน  :  แตหากเทาที่บอกวาคือตอนนี้มันเหมือนกบัรับไปกอนใชไหมคะ พอมาถึง 

ตรงเจตนารมณ ก็คือจะตองมานั่งทาํอีกครั้งหนึ่งวามนัคอือะไรอยางนี ้มันจะตองสกดัคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไดเลยนะครับ ก็ดี เพราะวาบางอยางมันอาจจะ 

ยุติแลว เชน เกี่ยวกับรัฐเดี่ยวอยางนี ้ประเทศเรามพีระมหากษัตริยเปนประมุขอะไรอยางนี้ อันนี้

อยางไรมนัก็ยตุิแลว ผมวาเจตนารมณกน็าจะใสลงไปไดเลย กน็าจะมีชองนัน้เลย  ๕ ชองถาใสไดก็ใส 

ถาใสไมไดก็นัน่ไวกอนครับ 

  ประธาน  :  คืออยางนี้ไดไหมคะ คือขณะนี้มันเหมือนกบัวา ๑ ประเดน็ แลวก็มา 

ความเห็น เหตุผล สรุปแลวกเ็จตนารมณกบัมาตรา มันจะตองมาดวยกนัดิฉันมองดูอยางนัน้ ทีนีก้็จะ

มาของทานอําไพ ทีท่านอําไพนาํเสนอก็จะมาอยูตรงอะไรนะคะ ตรงความคิดเห็นกบัเหตุผล คร้ังที่ ๑  

เปนครั้งที่ ๑ วาอยางนี ้คร้ังที่ ๒ วาอยางนี้ คร้ังที่ ๓ วาอยางนี้ใชไหมคะ มันจะเปนอะไรเหมือนกบั 

ทางนอนไมใชทางตั้ง พูดถงึมาถงึนอน แลวก็สรุปมนัก็สรุปคร้ังแรกเปนอยางนี้ สรุปคร้ังที่ ๒ เปนอยางนี้  

สรุปคร้ังที่ ๓ เปนอยางนี้ใชไหมคะ เสร็จแลวถาอะไรที่มนัเปนเจตนารมณแลวก็เปนเลย ถาไมเปนก็ โอ.

เค. เพราะฉะนั้นก็ตองมีเหมือนกับอีกอันหนึง่ ถาอะไรเจตนารมณจบนองกท็าํจบไดเลย แตอันนี ้

คลาย ๆ กับเปน Take note กอนที่ละเอียดที่สุดเทาที่จะละเอียดได ถาอะไรจบแลวจบไปเลยก็ไปอยู

เปนฟอรมอันใหญไปเลยใชไหมคะ พูดถงึมาเปนเหมือนกับที่ดอกเตอรสมเกียรติพูดบอกวา ใหเหน็

ออกมาเปนประเด็น แตอันนีค้ือจะเปนคลาย ๆ เปนกระบวนการบันทึกของเรา บนัทกึแลวเพื่อจะได

สังเคราะหเจตนารมณใหงายขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ในชวงนีก้็มีเหมือนกับมีพูดถงึมา ๕ ชอง เพราะบาง

ชองอาจจะไมมีอะไรก็ได ๕ ชอง จะเยอะไปไหมอยางไร แตวาอีกชองหนึ่งมนัหนึง่มนัดึงไปได อีกชอง

หนึง่เจตนารมณ มันอาจจะเปนอีกแผนหนึง่ยังไดเลยใชไหมคะ ทานสมเกียรติวาอยางไรคะ ขอ

ความเห็น เชญิคะ ทานประโภชฌคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธาน ประโภชฌ นะครับ คืออยาง ๔๐ คน 

นี่นะครับ แบบเขต ๔๐ คน บญัชีรายชื่อนี่คอืเขตมันนิง่แลวเวลานี ้จะเรยีกไดวานิ่งไหมครับ  

๔๐๐ คนใชไหมครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  นิ่งครบั ไมมีใครคานครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ตัดบัญชีรายชื่อวามหีรือไมมเีทานัน้เองครบั  

                                  - ๗/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                   จีรภา ๗/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขออนุญาตครับ อยาง ๔๐๐  

นี่นะครับ สาเหตุที่ ๔๐๐ เพราะวาเขารับฟงประชาชน แลวรับฟงพรรคการเมือง พรรคการเมืองเหน็

พองตองกันเลยวา ๔๐๐ เพราะมนัไมไปกระทบใคร แลวก็เวลาแบงเขตอะไรตาง ๆ มนัก็ยุงยาก  

ในที่สุดเขาก็เห็นดวย แลวฝายอนกุรรมาธกิารยกรางกรอบที่ ๒ ก็เห็นดวยวา ๔๐๐ ดีที่สุดแลว เพราะ

ถาลดปนปวน ที่จริงมีคนเสนอนะครับ มีคนเสนอวาใหลดเหลือ ๗๖ แตวาคงเสนอดวยอารมณมากกวา 

คือมันมีคูกัดหลายคู ถาพูดงาย ๆ นะครับ มีคูกัดหลายคูในที่ประชุม แลวก็ประธานคอื นาวาอากาศตรี 

ประสงค สุนศริิ ทานเปนประธานที่ประชมุที่ดีมาก ถาไมอยางนัน้ทะเลาะกนัไมจบเลย ขนาดอภิปราย

ทะเลาะกนัเปนคู ๆ บางคนใชอารมณในการอภิปรายดวย แลวประธานรักษาการประชุมไดดีมาก 

เพราะฉะนัน้เปนอยางนี้ครับวา ๔๐๐ ผมคิดวาชองสุดทายมันคงตองมีแลว ไมอยางนั้นแลวมันอาน

ยากมากเลย เพราะตรงกลางจะมกีี่ชองมนัเคลื่อนไหวได เปลี่ยนแปลงได แตชองสดุทายมันคงตองมี 

ถาอันไหนเจตนารมณหาไมเจอคงตองกลาที่จะเขียนวาไมมี หรือเขียนวาไปโยงมาตราอื่น มาตรานี้ไม

สําคัญเลย เพราะบางคนเวลาเขาไปใชเขาไปอางมัว่เลย อางอานมาตราเดียวก็ม ีแตที่จริงแลวมนั

เชื่อมโยงกนั เพราะฉะนัน้ในสวนชองสุดทายไมแนใจวาเราจะสามารถเขียนอยางนั้นไดหรือเปลา มนั

จะเปนการอธบิายกฎหมายหรือเปลาวาตรงนี้มนัไมสําคญัหรอก คุณตองไปดูอีกมาตราหนึง่ แตวาตรง

นี้เปนเรื่องเทคนิคซึ่งรูกนัเฉพาะในหมูนักกฎหมายไปเสยีแลว ซึ่งมันก็ไมรูวาเขียนไปทําไม ชุดนี้เขาก็

สรางภาระที่หนักหนวงใหกบักรรมาธิการบันทกึเจตนารมณเหมือนกนัวามนัคืออะไร แตวาเอาวาเอา

ตัวอยางเรื่อง ๔๐๐ เหตุผลก็คือเขาไปถามพรรคการเมอืง อีกอนัหนึง่ที่ถามเขตพวงเล็กนีน่ะครับ  

พวงเล็กเลือก ส.ส. ได ๓ คน ทนีี้คนไปกา กาได ๑ เบอร หรือวา ๓ เบอร ไปถามแลว พรรคการเมือง

บอกวา เอากาได ๓ เบอรดีกวา ไมใชกาไดเบอรเดียว  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  พวงใหญหรือพวงเล็กครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  พวงเล็กครับ เขตละ ๓ ใชไหมครับ  

แลวก็ประชาชนที่ไปเลือก ถาเขตนั้นมีได ๓ ก็กาได ๑ กไ็ด ๒ ก็ได ๓ ก็ได เพราะเดิมมีขอเสนอวา

อาจจะใหไปกาไดเพียงเบอรเดียว หรือไมก ็๓ เบอร เสนอตรงนี้ไป พอไปฟงพรรคการเมืองมา พรรค

การเมืองบอกวาใหกาได ๓ เบอรดีกวา เพราะเราเคยใชวิธีนัน้มาแลวครับ ที่เปนพวงเล็กแลวก็กาได ๓ 

เบอร แลวก็มคีนอภิปรายอกีวาแลวจังหวดัที่มี ส.ส. ไดคนเดียวหรือ ๒ คนละ ก็กาไดไมครบสิ ไมเทากัน

หรือเปลา แตในที่สุดตรงนั้นก็ไมมีใครรับฟง ในที่สุดก็เสนอสรุปวายืนตามที่ไปฟงพรรคการเมืองมาแลว  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                  จีรภา ๗/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

หลาย ๆ เร่ืองเขาก็ฟงพรรคการเมือง แลวกเ็ห็นดวยครับ คณะกรรมาธกิารยกรางกเ็ห็นดวย แลวกม็ี

ขอมูลของประชาชน Support สนับสนนุ กเ็ปนไปในทางเดียวกนั แลวกม็ีการพูดดวยนะครับวา

ประชาชนก็มแีนวโนมที่จะเอาตามที่มีความคุนเคยอยูแลว หลาย ๆ อยางไปรื้อมากเกินไปมนัก็สับสน

แลวก็วุนวายไมรูจบ ฉะนั้นหลาย ๆ อยางถาเปนไปไดเขาก็อยากใหเปนไปตามภาพทีป่ระชาชนคุนเคย

อยูแลว แลวสวนหนึง่ ๔๐๐ เขต คนก็คุนเคยอยูแลว แลวไปทําใหมนัวุนวายทําไม ในที่สุด ๔๐๐ เขต 

จึงยนืตามนี้ แลวมีปญหาเรือ่งเดียววาจะยกเลิก ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อหรือไมเทานั้น ซึ่งในที่สุดก็

บอกวาใหไปรางมา ๒ แบบ แตที่จริงแลวถาเขาจะโหวตวนันัน้แบบขอเสนอของกรรมาธิการจะแพทนัท ี

เพราะวาความเหน็จริง ๆ สวนใหญในวนันั้นฟงแลวเขาอยากใหคงระบบบัญชีรายชือ่ไว เพยีงแตวา

อภิปรายวาไมจําเปนตองไปถึง ๑๐๐ มันกอ็อกมาเปน ๘๐ มีคนอภิปรายมากพอสมควรวาทาํไมตองไป 

๑๐๐ ตองไปอะไร แลวเขาตองการที่จะแกไขปญหาเรื่อง ๕ เปอรเซน็ตดวย เขามีขอเสนอวาจาก ๕  

ลดเหลือ ๒ เปอรเซ็นต อันนีก้็คอนขางยุตวิาถาหากวาจะใหคงระบบบญัชีรายชื่อ ๕ เปอรเซ็นตไมเอา 

เอาแค ๒ เปอรเซ็นต มีคนอภิปรายเยอะวาทาํไมตองจํากัดเปอรเซ็นตดวย ไมจาํกัดไมไดหรือ ๑ 

เปอรเซ็นตไมไดหรือ แตในทีสุ่ดก็เหน็พองตองกัน ก็ไมมใีครคาน เวลามีเสนอขอญัตติทุกคนก็เหน็ดวย

วาลดจาก ๕ เปอรเซ็นตลงมาเหลือ ๒ เปอรเซ็นต เพราะวาถายนื ๕ เปอรเซ็นตไว มนัไมตรงกับ

เจตนารมณทีว่าตองการทีจ่ะคุมครองเสียงขางนอยในระบอบประชาธิปไตยในสภา และมีคนเสนอดวย

วาภาคประชาชนอยูนอกสภาทาํไมไมเอาเขามาสูระบบ ก็ยกตัวอยางของประเทศเยอรมันวาพรรคกรีน

อะไรตาง ๆ เตบิโตขึ้นมาดวยระบบสัดสวน เพราะฉะนัน้เสียงขางนอยตาง ๆ ใหไปเลนนอกสภา และ

นําไปสูวกิฤติ เพราะฉะนัน้เอาเขาระบบเพือ่จะใหไมเกิดวิกฤติอะไรตาง ๆ เพราะฉะนั้นในที่สุดเรื่อง ๕ 

เปอรเซ็นตคงไมไดแน ถาเอาระบบบัญชีรายชื่อไว ขอเสนอจึงเปนที่มาของ ๒ เปอรเซน็ต อันนี้กเ็ปน 

จุดที่จริง ๆ แลวจดเอาไวครับ คือทานโสมสุดาก็จดไว ผมก็จดเอาไว เพียงแตวาเดี๋ยวเราตองมาทบทวน

กันอีกรอบหนึง่ อันนี้เปนขอเสนอเบื้องตนนะครับ เพราะฉะนัน้คิดวาแนวโนมจะเปนกี่ชองไมเปนไร 

เพราะวาเขาทาํงานใน Excel ใชไหมครับ ทําได แลวเลือก Print เฉพาะบางชองกท็ําได เพราะฉะนัน้

นาจะมีชองสดุทายสกัชองหนึง่เอาเจตนารมณที่เราตัง้เปาเอาไว 

  ประธาน  :  ทานคณิต แลวเดี๋ยวทานอาํไพนะคะ   

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนุญาตนะครับ เพราะฉะนัน้ถาเผื่อดูจากรูปแบบ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                  จีรภา ๗/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

ถาเผื่อเกิดเรามี ๔ ชองนะครับ ผมก็อยากจะกลับมาดูขอ ๑.๑ ของกรอบที่ ๒ อีกครั้งหนึ่งนะครับ มันก็

อาจจะเปนวาชองแรกก็คือประเด็น ชองที ่๒ เราจะเรียกอะไรก็แลวแต แตมันก็จะม ี๔๐๐ คน 

ความเห็นที่ ๑ ความเหน็ที ่๒ คือ ๔๐๐ บวก ๘๐ อยูในชองนี ้ชองที่ ๓ เราจะเรียกวาเหตุผลหรือจะ

เรียกวาเจตนารมณก็แลวแต ก็คืออันที่ ๑ ที่บอก ๔๐๐ ในชองที่ ๓ ก็จะบอกวาเปนเพราะเนื่องจากวาที่

อาจารยอธิบาย พอชอง ๔๐๐ บวก ๘๐ ก็เปนขอ ๒ ก็เปนของเขาใชไหมครับ แลวอันที่ ๔ ชองที่ ๔ ที่

บอกวาสรุปความเหน็ สรุปความเห็นก็เปนวา ณ ประชมุคร้ังที่ ๑ สรุปความเห็นวาใหคงไวทั้ง ๒ แบบ 

เพื่อจะพิจารณาในครั้งตอไป นี่ยกตัวอยางเปนอยางนัน้ เพราะฉะนั้นชองที ่๒ เราจะใชคําวา ความเหน็ 

ก็ได แลวพอชองที ่๓ จะใชคาํวา เหตุผลหรือเจตนารมณ ก็ได เพราะเหตุผลหรือเจตนารมณมันก็คือ

เหตุผลหรือเจตนารมณของการเสนอ ๔๐๐ หรือ ๔๘๐ นั่นเอง ผมเลยคิดวาเหตุผลหรือเจตนารมณ

อาจจะซ้าํกนัครับ 

  ประธาน  :  คือบังเอิญดิฉันเองไดเปดดูประเด็นอันนี้ คือเผอิญมันก็จะมีขอสรุปที่มา

อาจจะเปนรายสัปดาหใชไหมคะวา พอมาถึงแลวมนัก็จะมีประเด็นความคิดเหน็ของคณะอนุ

กรรมาธิการ ความคิดเห็นของกรรมาธกิาร ซึ่งหมายถึงวา ณ ตรงนีก้็คือเอามารวมกนัอยูในชองที่ ๒ 

แลวก็มีเหตุผล แลวเหตุผลทานก็คิดวาถาเหตุผลกับเจตนารมณมนัคืออันเดียวกัน อันแรก ๆ เปน

เหตุผลไปกอน จากเหตุผลมนัตกผลึกแลวมันกก็ลายเปนเจตนารมณใชไหมคะ แลวนองก็ใสเขาไป

เร่ือย ๆ วาครั้งที่ ๑ เปนอยางนี้ เหตุผลเปนอยางนี้ คร้ังที่ ๒ เหตุผลเปนแบบนี้ คร้ังที่ ๓ สรุปจบแลวเปน

เจตนารมณ กค็ือมันก็จะออกมาเปนเจตนารมณไปไดใชไหมคะ เพราะฉะนัน้อยางนัน้หรือเปลา  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เอาเปนวาใหมันดูยุต ิ

  ประธาน  :  คือขณะนี้ถาม เดี๋ยวคุณอําไพ แลวขอนองวาเขาอยากจะทาํออกมาอะไร

ที่มันงายนะคะ ทานอาํไพจะพูดกอนไหมคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ก็คงเรื่องเดยีวกันนะคะ เมือ่เราพูด

ประเด็นนี่ดูเหมือนวามนัตองมีเจตนารมณแนนอนนะคะ ทนีี้นองเขาอาจจะเขียนสรุปประเด็นตรง

หัวมนันะคะ เจตนารมณรัฐธรรมนูญ และตรงนี้มาเขียนเหตุผล เลยเปนประเด็นที่เราพูดคุยกนัมาก

หนอย ทีนี้แตละประเด็นนี่เมื่อมีเจตนารมณตองมีที่มา ทีนี้ส่ิงทีห่วงใยก็คือเมื่อประเด็นทีท่านแจงวานิ่ง

แลว อยางเชน ส.ส. แบบแบงเขต ๔๐๐ คน นิ่งแลว เพราะฉะนั้นก็ตองมีเหตุผลหรือเจตนารมณรองรับ

วาเพราะอะไรใชไหมคะ เพราะบอกวานิ่งแลว ก็ตองมีเหตุผลที่มาซึง่เปนทางการรองรับได เชนวามา 
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จากภาคประชาชนที่ไหนอยางไร ภาคพรรคการเมืองเมื่อไร ที่เขาไดมีมติออกมาอยางนัน้ และสภาราง

รัฐธรรมนูญไดมีมติเหน็ดวยและนิ่งแลวตรงนัน้นะคะ วิธกีารเขียนตรงนี้ก็เปนหวงวาขอใหรัดกุมดวยคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือวางกรอบการทํางานตาม

คณะกรรมาธกิารยกรางนี่นะครับ คือภาคประชาชนอะไรตาง ๆ ในที่สุดจะเขาไปสูชุดของอาจารยเจิม

ศักดิ์ ซึ่งเขามกีารนัดพบกับกรรมาธิการยกราง ๓ คร้ัง เราทําเปนชองหนึง่เอาไว แตวาแสดงใหเหน็

พัฒนาการตรงนัน้ไดไหม คอืแนวขวางอาจจะมี จะมีไดหรือไมในแตละเรื่อง หรือวาเปนแนวตั้ง แตเปน

แนวตั้งสามารถซอยยอยได ซอยยอยไดวาครั้งที่ ๑ คร้ังที ่๒ คร้ังที่ ๓ อยางไร หรือเปนประมวล คลาย ๆ 

เปน ถาเปนวดัใบเกรดนักศกึษามนัจะมี GPA  GPA ผมมองภาพของทานคณิต สรุปความเห็นคลาย ๆ 

เปน GPA วาตอนนี้ความเห็นมนัยงัเปนอยางนี้อยู ตรงกลางมนักพ็ฒันาการไปของมันเรื่อย แตชอง

สุดทายอยางนอยมนัออกมาอยางนี ้ไมรูวาสรุปความเหน็หมายความวาอยางนัน้หรอืเปลา คลาย ๆ ใบ

เกรดนักศึกษา มันเปนใบเกรดประจําภาค แลวก็ใบเกรดสะสม คะแนนเฉลี่ยเกรดสะสมที่มนัออกมา 

ฉะนัน้ในสวนของการรับฟงประชาชนมันก็จะไปเร่ือย ๆ เหมือนกนั แตวาในที่สุดมนัออกมาเปนทางการ

ก็คือการนัดพบระหวางกรรมาธิการยกรางกับคณะกรรมาธิการรับฟงความเห็นของประชาชนนีน่ะครับ 

ตรงนั้นจะออกมาไดไหมครับ เพราะวาเขาพบกนั ๓ คร้ัง ในที่สุดทุกคนตองไปตรงนั้น แตผมไมแนใจวา

ในที่สุดทกุอันตองไปกองทีช่ดุของอาจารยเจิมศักดิ์หรือเปลา ถาไมอยางนั้นแลวเราเขียนยากนะครับ 

ความเห็นของประชาชนที่เขาไปแบบกระหน่ําเขาไปที่สภารางรัฐธรรมนญู ซึ่งผมไมรูวาพอไปถงึ

อาจารยนรนิตบิาง ไปถึงกรรมาธิการตาง ๆ บาง แลวมนัไปที่ไหนอยางไร ทุกอยางเขาไปอยูชุดของ

อาจารยเจมิศักดิ์หมดหรือเปลา เทาที่ผมดูเขาจะฟง เขาจะมีปฏิทนิการทํางานในสวนนี้ทีเ่ขาไปที่

กรรมาธิการยกราง เขาไมไดสนใจชุดเรา เขาสนใจชุดเดยีวคือชุดของอาจารยเจมิศักดิ์ที่มีการพบกนัไป

แลวครั้งหนึ่ง แลวเขาจะพบกันเปนครั้งที่ ๒ แลวก็เปนครั้งที่ ๓ ตอไปนะครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตทานประธาน 

  ประธาน  :  เชิญคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ใชคะ ความคิดเห็นของประชาชนไมวาจะ 

ภาคไหน องคกรไหนตองไปรวมที่ของดอกเตอรเจิมศักดิ์ แลวเราจึงจะรับตรงนั้นเปนขอมูลทางการ เรา

คงไมไดรับเปะปะแนนอนคะ 
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  ประธาน  :  ดิฉันเหน็ดวยเลย คือเวลาตัวเองมองก็จะมองเหมือนกบัเปนแบบ

นักศึกษา คือมันมาทีละเทอม ๆ แลวกม็ารวมกนัทั้งหมดใชไหมคะวาตอนนีม้าเทาไร ๆ แลว แลว

คะแนนก็คือมันออกมาเปนคะแนนรวม แลวก็จบสุดทาย ถาอยางนี้จะพอมองงายขึน้ไหมคะ ฟงความ

คิดเห็นของนอง ๆ นักวิชาการวาทาํแบบไหนที่คิดวาตนเองจะสะดวกแลวก็งาย หลงัจากฟงคณะอนุ

กรรมาธิการนาํเสนอแลว  

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ  :  ณัฐธินี นะคะ คือจะขอรบกวนทวนเรื่องชองอีกทีนะ

คะ สรุปเร่ืองชองที่เมื่อกี้อภิปรายเพื่อความชัดเจนวาเหน็ตรงกนันะคะ ก็คือวาชอง ๑ จะเปนเรื่อง

ประเด็น ชองที่ ๒ เปนเรื่องของความเหน็ซึ่งจะม ี๔ คร้ัง แลวก็จะมีแยกรายละเอยีดไปแตละครั้ง แลวก็

มีของประชาชน ซึง่เปนเรื่องของความเหน็ แลวชองตอมาก็คือจะเปนเหตุผล เหตุผลก็คือจะเปนใน

ลักษณะนี้คะ ที่บันทึกออกมา 

  ประธาน  :  มันจะเปนชอง ๑ กอน มันจะตองไปสอดกับแตละชอง 

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ  :  คะ สอดกับแตละชอง แลวก็ในสวนของสรุปนี่คือสรุป 

ในกรณี อยางเวลามกีารประชุมอยางนี้คะ คือสรุปออกมาวาตกลงวาในเรื่องนี้คือเขาอภิปรายกันเสร็จ 

สรุปออกมาวาเขาเอาตามนีน้ะ อะไรอยางนี้หรือคะ 

  ประธาน  :  สมมุติประเด็นครั้งที่ ๑ สมมตุิวากรอบที ่๒ อันที่ ๑ ที่บอกวา ๔๐๐ คน ใน

การประชุมคร้ังที ่๑ มันจะออกมาเปนครั้งที่ ๑ ใชไหมคะ คร้ังที ่๑ ก็จะบอกวามันจะมี ๔๐๐ แลวกอี็ก

อันหนึ่ง ๔๘๐ แลวก็ใหทุกคนไปรางมาใชไหมคะ คืออันนี้เปนขอสรุป เปน Wording ที่มันเหมือนกบั

เปนสรุปออกมาใหเหน็วาตรงนี้เปนอยางไร ทีนี้ตรงอนันีม้า สมมุติวาตรงนี้มนัสรุปเสร็จเรียบรอยแลว

เปนสิ่งที่มนัแนนอนแลว มนัก็จะกลายเปนเจตนารมณที่จะตองไปเอามาจากตรงเหตุผลมารวมเปน

เจตนารมณตรงนี ้อาจจะเปนอีกชองหนึ่งดวยซ้ํา แตเปนชองที่มนัเกิดขึ้นทหีลัง เปนอีกชองหนึง่ แตชอง

สรุปนี่ หรือวาสรุปมันจะอยูในแตละครั้งไดไหม มนัจะกลายไปอยูในการประชุมแตละครั้งของชองที ่๒ 

ไดไหมวาตรง ๔๐๐ เสร็จแลวมันแบงออกเปน ๒ ประเดน็ คือมันจะไดไมตองมีชองเยอะ จะเปนอยาง

นั้น เปนแบบคะแนนเลยนะ แตความจริงดฉัินคิดวามนันาจะเปนเทอมหนึง่ เทอมสอง แลวก็มารวมกัน 

ของดอกเตอรสมเกียรติจะเอาทางตั้งเปนครั้งที่ ๑ คร้ังที ่๒ คร้ังที่ ๓  แลวก็ประชาชนใชไหมคะ ดิฉันคิด

วาครั้งที่ ๑ เปนอยางนี้ ในแตละประเด็น ในแตละครั้งเปนอยางไร มนัไดทั้งสองทาง เหมือนเทอมที่ ๑ 

มันออกมา คะแนนมนัออกมาอยางนี ้เทอมที่ ๒ มนัก็คือภาษาอังกฤษ เทอมที่ ๑ วาอยางนี้ เทอมที่ ๒  
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วาอยางนี้ เทอมที่ ๓ วาอยางนี ้เทอมที ่๔ มาอยางนี้ สรุปรวมแลวภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ปไดเทาไรอยางนี้

ใชไหมคะ ทีนีอ้ยางดอกเตอรสมเกียรติก็ได คือเปนขวางหมดเลย  ไมรูวาอันไหนสะดวกกวาถามนอง 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ของคุณณัฐธินีทีเ่สนอเปน

อยางไหน 

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ  :  คือเมื่อสักครูนี้คือเปนการทวนวาเรื่องตารางนี่วา

เขาใจตรงกันหรือเปลาคะ อันแรกก็คือจะเปนประเดน็ อันที ่๒ ก็จะเปนความเหน็ อันที ่๓ จะเปน

เหตุผล ก็คือในชองที่ ๔ คือสรุป คือเร่ืองสรุปกับเจตนารมณ ก็คอืเจตนารมณมนันาจะออกมาจากหลงั

สรุป เพราะวามันเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ทกุครั้ง คือเราไมสามารถบอกวาตอนนี้เจตนารมณคืออะไร 

เพราะวาเขียนไปเดี๋ยวคราวหนาถาเกิดมนัมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเนื้อหาสรุปใหมอยางนี้ 

เจตนารมณกเ็ปลี่ยน ก็เลยคดิวาเจตนารมณนาจะเปนสิง่ที่เราจะพิจารณาสุดทาย 

  ประธาน  :  คือประเด็นตรงนี้ถานองเขาใจมาอยางนี้ แตบังเอิญดอกเตอรสมเกียรติ

คิดวาอยากจะใหตรงชองความเห็นแบงออกเปน ๔ ชองใชไหมคะ ทางตั้ง แนวตั้ง เปนครั้งที ่๑ วาอยาง

นี้ คร้ังที่ ๒ วาอยางนัน้ คร้ังที่ ๓ อยางนี้ ครั้งที่ ๔ อยางนี ้ 

 

               - ๘/๑ 
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  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมก็เหน็ดวยกับอาจารยสมเกยีรติ แตวามันจะ 

เล็กมาก แลวการพิมพจะลาํบาก คือในช้ันนี้เราเอาทางนอนไปกอนดไีหมอาจารยสมเกียรติ เพราะมัน

จะมีหลายครั้ง มันไมแนเพราะวาความเหน็อาจจะมาหลากหลายจากประชาชนใชไหมครับ และ

อาจจะเปนขอที่ ๑ ขอที ่๒ แลวก็วงเล็บวามาจากไหน เปนคลาย ๆ Footnote ไว แลวเราจะไดคนรูวา

อันนี้ความเหน็ของใคร ของจากกรอบที่ ๑ หรือวาจากประชาชนอะไรมันก็จะทาํใหเห็นตรงนัน้นะครับ 

พอเสร็จแลวอาจจะเปนสรุปอยางที่วาเจตนารมณ มันอาจจะมาตอนสุดทายก็ไดนะครับ พอ

เจตนารมณออกปบมันก็จะไป Design เปนมาตราออกมา ก็อาจจะเจตนารมณเร่ืองนี้ เราอาจจะ

วงเล็บวามาตราไหนอยางนีก้็ตามไปดูเอา มันก็จะงาย เพราะวาเราก็ใชกฎหมายมาเยอะ แตไมรูแนว

ตามหาเจตนารมณครับ 

  ประธาน  :  อยางนัน้สรุปดีไหมคะ ชองที่ ๑ ประเดน็  ชองที ่๒ ความเห็น  และ 

ความเห็นนัน้จะแบงเปน ๔ คร้ังในแตละประเด็นนะคะ อาจจะมากกวานัน้ก็ได เพราะมันอาจจะมี

อยางอืน่เขามา แตวาจะเขาไปตรงนี้ แลวก็มีเหตุผลในแตละประเด็น แลวก็จะมีขอสรุปเจตนารมณแต

ละครั้งออกมา ซึ่งตรงนี้เองนองอาจจะเอามาเหมือนกับสรุปของเขาอยูแลวนะคะ แลวเมื่อเสร็จแลวนัน่

แหละอะไรที่มนัเปน Concrete  แลวก็ไปเปนเจตนารมณ แลวก็เปนมาตราตอไปดีไหมคะ แต ณ วนันี้

เอาเพยีงแคเพิม่มาอีกชองหนึ่งไวก็แลวกนั ชองสรุปแคนัน้เองดีไหมคะ อยางนัน้ตกลงชัดนะคะ  

ดอกเตอรวิจิตราวาอยางไรคะ 

  รองศาสตราจารย ดอกเตอรวิจิตรา  วิเชยีรชม  :  ดิฉัน วจิิตรา วิเชยีรชม นะคะ 

ในเรื่องของสรปุกับเจตนารมณมันจะเปนชองตอกันนะคะ ซึ่งมันอาจจะไมมีสรุป หรืออาจจะไมม ี

เจตนารมณก็ไดนะคะ นึกออกไหมคะ เพราะฉะนัน้ตรงนีม้ันขึ้นอยูกับผลของการพิจารณาในการ

ประชุมแตละครั้งวามนัไดไหม ถาเผื่อไดเราถึงจะใส แตถาเผื่อไมไดเราก็อาจจะตอง Blank ไวแคนั้นเอง 

ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  ทานคณิตคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตครับ ผมพยายามจะทําอยางนี้ครับ แบงออกเปน 

๔ ชอง   

ชองแรก  คือประเด็น 

ชองที ่๒  คือความเหน็ 
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ชองที ่๓  คือเหตุผล 

ชองที ่๔  คือสรุปความเห็น 

ทั้งหมด ๔ ชองนี ่คือเจตนารมณ พอความเห็นอนัแรก เขยีนวา ๔๐๐ คน ประเดน็ 

เกี่ยวกับ ส.ส. อันแรกบอก ๔๐๐ คน ก็ (ความเห็นอน)ุ ซึ่งเราจะมหีมายเหตุ Definition เอาไววา  

อนุยอมาจากอะไร เพราะฉะนัน้พอ ๔๐๐ คน (อนุ) ใชไหมครับ เหตุผล ก็ใสเขาไปทาํไมอนุเขาถึง 

เสนอมา ๔๐๐ คน พอชองตอไปก็ ๔๐๐ คน บวก ๘๐ คน  ความเหน็ของการประชมุคณะกรรมาธกิาร 

คร้ังที่ ๑  เหตผุลที่เขาใสมาวาทําไมตองบวก ๘๐ คน ก็ใสเขาไปนะครบั คร้ังนี้ละครบัจึงจะมกีารสรุป

ประชุมคร้ังที ่๑ แลว  สรุปประชุมคร้ังที ่๑ สรุปวาอยางไร ก็คงไวทั้ง ๒ อัน เห็นไหมครับ   

พอประชุมคร้ังที่ ๒  เกิดไมมใีครเสนอเปนอื่น มนัก็จะตองสรุปวาครั้งที่ ๒ สรุปวาอยางไร เพราะเขายังมี

อยู ๒ เงื่อนไข แตคร้ังที่ ๒ อาจจะมีขีดขึ้นมาใหมวา ๔๐๐ คน บวก ๑๐๐ คน (กรรมาธิการ 

คร้ังที่ ๒) เหตผุลทําไมถงึกลายเปน บวก ๑๐๐ คน ไมใชบวก ๘๐ คน ก็กลายเปน ๓ ความเหน็แลว เขา

สรุปคร้ังที่ ๒ เขาสรุปวาอยางไร ถาอันไหนไมเคลื่อนเรากไ็มตองแตะใชไหมครับ อันไหนเคลื่อน เชน 

สรุปคร้ังที่ ๒ บอกวายังไมวนิิจฉัยเรื่องนี้ กค็งไว  

พอประชุมคร้ังที่ ๓  อาจจะวนิิจฉัยโดยการ Vote ก็สรุปเอาไป แตถาอันไหนมกีาร

เคลื่อนเชน เสนอเพิม่เราก็ใสเขาไป มันจะไดเห็นถงึความคืบหนาเฉพาะสวนที่มันคบืหนาจริง ๆ โดยที่

เราเติมเขาไปเฉพาะสวนที่มนัเปนสาระสําคัญที่มันเคลื่อนไหว แตถาเผือ่มันไมเคลื่อนไหว เพราะวามัน

ยังคงที่ เราก็ปลอยทิ้งเอาไวอยางนัน้ ผมเลยเสนอเปนอยางนี้อาจจะทาํใหงายขึน้ ไมตองทําซ้าํซอน 

หลาย ๆ คร้ังครับ 

  ประธาน  :  เห็นไหมคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  แลวสวนวาอยางไรเดี๋ยวคอยหารือมาสรุปไดในวนัจันทร 

อีกทีก็ได ถาเผือ่ใหนองเขาทาํรูปแบบมาดคูรับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ลองเอารูปแบบตรงนี ้ก็เหมือนกบัที่นองเสนอเมื่อกี้เทาทีฟ่งดู 

เพราะฉะนัน้ประเด็นตรงนี ้ถาได Template ใหมอันนี ้กอ็ยากจะขอใหนองประสานกบัทานประธาน 

คณะทํางานในแตละกรอบ แลวลองสรุปดูตองคุยกับทาน เพราะวาทานเองอาจจะใหม คือ 

หมายถงึวาบังเอิญทานวัชรินทร ทานอาจจะนัง่อยูตลอดใชไหมคะ แตในขณะเดียวกันอยางทานคณิต 

อาจจะชวยดูตรงนี้ อาจจะไปคุยกับใน สสร. ในกรอบนัน้ก็ได แลวก็ทานประโภชฌก็เชนเดียวกนั คอื 
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ดิฉันคิดวาถาเผื่อบางครั้งนองอาจจะไปคุยกับ สสร. ในกรอบนั้น อาจจะเปนทานอนกุรรมาธิการ 

กรรมาธิการอาจจะไปชวยดตูรงสวนนั้น พอไดออกมาปบเราก็จะไดเปนสิ่งที่จะนําเสนอคณะ 

อนุกรรมาธกิาร แลวก็ไปเสนอคณะกรรมาธิการชุดของทานเดโชนะคะ ตรงประเด็นนีถ้ากรอบ โอ.เค. 

Content ตรงนี้อาจจะตองตรวจสอบกับเอกสารสรุปของคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญอีกครั้ง

หนึง่แลวก็คยุกัน เชิญอาจารยวิจิตรา เชญิคะ 

  รองศาสตราจารย ดอกเตอรวิจิตรา  วิเชยีรชม  :  ขออนุญาตนิดเดียวคะทานประธาน 

วิจิตรา  วิเชยีรชม ตรงสรุปนีน่ะคะ จริง ๆ แลวมันมีประเด็นที่จะตองพจิารณาอยูนิดหนึง่เกีย่วกับมติ 

กับสรุป มนัไมเหมือนกนั มติที่ประชุมอยางหนึง่ กับสรุปเหตุผลมันเปนอีกอยางหนึ่ง เพราะฉะนัน้ตรงนี ้

ตองแยกกนัใหชัดเจนเหมือนกัน ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  มติกับสรุปมันไมเหมือนกนั ตกลงเราเอาสรปุใชไหมคะ ไมเอามตินะคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เปนมติก็ไดครับ 

  ประธาน  :  เอามติเลยนะคะ ก็เปนมติเลย มตินี่ของแนนอนเลยวา ๔๐๐ คน กับ 

๔๐๐ คน บวก ๘๐ คนใชไหมคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือคราวที่สปริงฟลดยังไมมีมต ิก็ตองเวนนะครับ 

ก็ตองเปนสรุป แตถามีการราง แลวมีมติอันนัน้เราก็ตองใสครับ 

  ประธาน  :  เอาเปนสรุปไวกอนคะ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เอาตามความเปนจริงครับ 

  ประธาน  :  สรุปไวกอน ทนีีถ้าเกิดมนัเปนมติ อันไหนลงวงเล็บ คือสรุปก็ไดเปนมตนิะ

คะคือสรุปมันกวางกวามต ิอะไรคือมติ ก็บอกไปวาเปนมติ  อะไรคือสรุป ก็คือสรุปนะคะ คือเราตอง

ละเอียดไมอยางนั้นเดีย๋วนองเองเขาจะสับสน เพราะฉะนั้นเราสรุปไวกอน เพราะวาที่สปริงฟลดเปน

แบบไมมีมติเปนแบบอยากจะสรางเอกภาพใชไหมคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือในการทาํงานของ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเขาใชคําวา ความเห็น แลวก็เหน็ดวย หรือไมเหน็ดวย แลวอันไหน

ที่ไปรางมา ๒ แบบเขาก็เขียนวา รับไปพิจารณายกรางมา ๒ แบบ มนัจะไมมีการใชคําวา มติ ใชคาํวา 

เห็นดวย  ไมเห็นดวยและใชคําวา ความเหน็ ครับ 

  ประธาน  :  เราตองสรุปวาเปน ๑. ประเดน็  ความเหน็  เหตุผล  แลวกส็รุปความเห็น 
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ใชไหมคะ แลวก็ถาอะไรที่มนัพัฒนาไปเปนเจตนารมณ ก็คอยไปเปนเจตนารมณเลย แลวเปนมาตรา

ไปถามันจบไปก็จบไปนีน่ะคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึง่ครับ 

คือถาหากวาเราใชคําที่แตกตางไปจากฝายเลขานกุารของคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ เราจะ 

ทํางานลําบากมาก เพราะวาเหมือนกับตอนที่เราตกลงกนั ตอนตรวจรายงานการประชุมในชุดคณะ 

อนุกรรมาธกิารตรวจรายงานการประชมุเสียเวลาไปเยอะนะครับ ในการวางรูปแบบ ในการตรวจ

รายงานการประชุม คือถาทาํงานแลวไมตรงกับฝายชวเลขมันไมรูจบเลย เพราะฉะนั้นถาเปนไปได

อยากใหเปนไปตามสอดคลองกับเอกสารตาง ๆ ที่มาจากคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ อยากได

อยางนัน้นะครบั อันที่จริงแลวมันคือส่ิงเดียวกันนัน่แหละ มติเปนอยางไรเขาใชคาํตาง ๆ เขาไปออกใน

แงที่วาเปนความเห็น ทนีี้ในสวนเบื้องตน เราไดขอสรุปเบื้องตน เอาตามรูปแบบที่เมื่อกี้นี้ดูเหมือนวาจะ

เปนมติของคณะ 

  ประธาน  :  สรุปความเห็น 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ไมใชครับ เมื่อกี้นี้อาจจะเปนมต ิ

ไปวาใช Format ของทางคุณคณิตไปกอน อันนี้ผมขอสรุปเปนมติกบัตรงนี้วายืมอันนี้ไปกอน 

เพราะฉะนัน้ถาหากวาเราจะเห็นเปนอยางไรคอยไปลงมติกันใหมนะครับ ตรงนี้เพื่อใหทาํงานตอไปได 

เพราะฉะนัน้ถาเราเห็นตรงนีแ้ลวก็คิดวาคงจะทาํงานตอเนื่องไปได ซึ่งถาดูจริง ๆ แลว ๓ กรอบที่เสนอ

มา บางอนัก็ใสผิดชองอยูบาง แตเปนรายละเอียด ทีนี้ไมรูวาเราจะทาํอยางไร เราจะไปอานแลวกม็า 

Comment หรือวาจะมอบหมายใหคนที่ไปฟง แลวก็ไปปรับปรุงอยางไร เพราะวาที่ไปฟงก็มีอยูหลาย

ทาน มีคุณเรืองระวีมีอาจารยรัชฎาภรณ มีทานโสมสุดา แลวก็ทานคณติ แลวก็มีผมไปอยูดวย คุณ

ปทมา  

ประธาน  :  มีคุณภิรมย  คุณปรัชญาภรณ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  อันนี้จะเปนอยางไร เพราะวาใน

การทาํงานตอไปเขาก็จะมีประชุม ซึ่งบางครั้งผมอยากใหจัดคิวไปดวย เพราะวาบางครั้งอาจจะไมวาง

กัน อยางบางชวงพอตารางการทาํงานของเขาประชุมอยางนัน้ พอไปประชุมที่กรุงเทพมหานคร ผม

เขาใจวาเราตองจัดคิวแลว ไมรูจะตามไปฟงอยางไร เพราะวาเราตามไปฟงไมไดทุกวันที่เขาประชมุ

ครับ 
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  ประธาน  :  นองเขาไดไหมคะ 

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ  :  ที่เคยเขาประชุม เขาแตคณะอนุกรรมาธิการ กรอบ 

  ประธาน  :  แลวก็คณะอนกุรรมาธิการ กรอบ เขาไดใชไหมคะ ถาคณะอนุกรรมาธิการ 

กรอบเขาได คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็นาจะเขาได 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ตองขออนุญาตคะ 

  ประธาน  :  ตองขออนุญาต เราก็ตองทาํอนุญาตวาเปนผูชวยของเรา ในการที่จะไป 

ดําเนนิการ หรือเปนคณะทาํงาน ไปประสานดูกอนนะคะ โอ.เค. เปนคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญถาอยางนัน้กเ็อาอยางนี ้สรุปวาเรื่องของแบบฟอรมใหนําใชเปนการชั่วคราวไปกอน ณ 

ตอนนี้เอาตามมติที่ประชุมวนันี้ใหใชตรงนีเ้ปนการชั่วคราวไปกอนตรงสวนนั้น แลวกอ็าจจะมกีาร

ปรับเปลี่ยน คอืเดี๋ยวจะลองไปดูวาเพื่อจะไดไมซ้ําซอน เพราะฉะนัน้ตรงนี้ขออนุญาตวาตอนนี้

ดําเนนิการตรงนี้ไปกอนแลวขอใหประสานงานกับประธานกลุม กับทีมนักวชิาการ เดีย๋วคงจะตอง

กําหนดใหแนนอนไปวาตรงนี้รูอยูแลวประธานในแตละกลุมนั้น ทีนี้จะมีนักวิชาการทีช่วยกนัขณะนีม้ี ๓ 

ทาน ก็มีทานปทมามีอาจารยวิจิตรา มีคุณปญญาพูดถึงมา ณ ตรงนี้ดิฉันเองยงัคิดวาอยากจะใหทัง้ ๓ 

ทาน อาจจะตองชวยทานประธานดวยคนละหนึ่ง จริง ๆ ดูทั้ง ๓ แตอยากจะใหน้าํหนกัไปอยางละหนึ่ง 

แตจริง ๆ เวลาดูดูทั้ง ๓ ดิฉันเองตองขอทางฝายเลขานกุารประสานงานไดไหมวา อาจารยวิจิตรา คุณ

ปญญา และคณุปทมา ขอใหเปนเหมือนกบัหัวหนานองกอนที่จะมาถงึ แลวก็เชื่อมกบัทานประธาน

ดวย เพราะฉะนั้นเปนไปไดไหมทีว่าแตละกรอบนั้นหาทางคุยกัน เพราะวาทานสมเกยีรติ ทานจะมอง 

Over all คือมองภาพรวมทัง้หมดเลย อาจจะเปนคนใหการบานไปทั้งหมด แตนองเองเขาจะมีคลาย ๆ 

กับนักวิชาการกับผูเชี่ยวชาญชวยดู กบัทานอนุกรรมาธกิาร ประเดน็ตรงนี้คิดวาวนัที ่๒๖ ขอใหเสร็จใน

การนาํเสนอดไีหมคะ ถาพูดถึงมาตรงสวนนี้ อยางนอย ๆ ณ ตั้งแตตนจนกระทั่งถึงสปริงฟลด แลวตอ

จากที่เขามกีารประชุมตอจากตรงนี้เขามาดวยเทาที่จะได แตวาขอใหเร่ิมออกมาจากวันที่ ๒๖ เปน

ฉบับแรกที่จะเริ่มตนนาํเสนอ 

          - ๙/๑ 

  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๙/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  สวนประเดน็ที ่๒ ที่อยากจะหารือในที่ประชุมก็คือ ส่ิงที่เราจะนาํเสนอที่ประชุม 

ในวนัพุธนี้ ดิฉันเองอยากจะขอดอกเตอรสมเกียรติเปนผูสรุปนําเสนอ เพราะวาทุกคนก็อยากจะฟง 

อยางที่เราฟงเมื่อกี้ ซึง่ดิฉันวาดีที่ดอกเตอรสมเกียรติไดกรุณาสรุปวาเราไปทําอะไรมาในชวงวันที่ ๕ ถึง

วันที่ ๑๐ แลวไดอะไรมา แลวแมกระทัง่อายนี่มาดิฉันวาเราก็เสนอเปน First draft ไปใหดูวา 

ยังไมดีนกัหรอก แตเราก็เสนอใหดูเผื่อทานจะไดไปอาน เพราะบางทาน ทานรัชฎาภรณก็ไปแลว  

ทานเรืองรวีไปแลว ก็ลองไปดูสิจะไดไปอานดวยวามีประเด็นไหนที่จะปรับแก ดีไหมคะ หรือบางทาน 

ทานคมสันอะไรอยางนีน้ะคะ หรือวาใครไดไปอาน เราขอไปกอน คือยงัไมใชเปน Draft ที่ถูกตอง  

แตเปน Draft ที่ออกมาแบบดิบ ๆ เลยที่นองเขาเพิ่งทําเสร็จมา แลวเราก็อยากนําเสนอวานี่คือเปน 

ส่ิงที่เราไปทํามาในชวงวันที ่๕ ถงึวนัที่ ๑๐ นําเสนอไปกอนดีไหมคะ ดอกเตอรสมเกียรติคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  สําหรบัการประชุมกบักรรมาธิการ

วันพุธนี้ ซึง่เรามีนัดประชุม ๑๐ โมง สําหรบัทานทีเ่ปนกรรมาธิการ นอกจาก ๓ กรอบ 

ตรงนี้แลว ก็อยากจะใหมีชุดเอกสารทีท่างคณะกรรมาธกิารยกรางเขาแจกในวนัสุดทายของการประชุม

ดวย แลวก็ตารางกาํหนดการทํางานแจกไปดวย นาจะนาํเสนอเปนเอกสารแลวคอยอธิบายเพิ่มเตมิ

ตอไป เขาใจวาเรายงัไมพรอมที่จะเสนอเอกสารที่เปน Format ทีเ่ราตกลงกนัในวันนี้ ไมรูวาจะพรอม

หรือเปลา 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานอาจารยผมอยากใหเสนออนันี้ไปกอน 

ไดไหม อยางนอยมีของ ๒ – ๓ อาทิตยแลวยังไมมีอะไรเลย  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เร่ืองทีจ่ะหารือเพิ่มเติมมี 

๒ ประเด็น เนือ่งจากวาในการประชุมวนัพธุนี้ แลวก็กอนหนาการประชมุกรรมาธิการชุดเรานีน่ะครับ 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญกจิการสภาเขาขอใหจัดสงรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนทีเ่กี่ยวกับ 

อนุกรรมาธกิารบันทึกเจตนารมณจะมีเร่ืองที่หารือ ๒ ประเด็น  

     อันแรกก็คือ โครงการจัดบันทึกเจตนารมณในเดือนกรกฎาคม ควรจะกําหนดจัด

ในชวงวนัใด เพราะวาจะตองเสนอขออนมุตัิงบประมาณ ตองทาํเอกสารงบประมาณ ฉะนัน้ใน 

เดือนกรกฎาคม ผมมีปฏิทินดวยนะครับ จะเสนอชวงวันใดครับ 

  ประเด็นที ่๒ ปรากฏวา TOR ในโครงการจัดจางจัดทําบันทกึเจตนารมณจะตองมีการ

ปรับปรุงกรอบเวลา เนื่องจากเดิมกําหนดกรอบเวลาไวตั้งแตเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนตุลาคม  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๙/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

๒๕๕๐ แตปรากฏวาเมื่อเทยีบกับตัวสภารางรัฐธรรมนญู ทางฝายสํานักการคลังเขาติงขอใหปรับแก

เพื่อใหสอดคลองกับการทาํงานของตวัสภารางรัฐธรรมนญู แลวก็สอดคลองกับกรรมาธิการชุดอื่น ๆ ซึ่ง

มีอยู ๑๒ คณะ ใหเปนตั้งแตเดือนมีนาคมจนถงึเดือนสงิหาคม โดยใชวงเงินเดิม เพราะฉะนัน้ 

งวดงานก็เหมอืนเดิม วงเงนิเหมือนเดิม แตวาตองปรับใหเปนเดือนมนีาคมจนถึงเดือนสิงหาคม  

ผมเขาใจวาสิงหาคมนี้ไดถึงวนัที ่๓๑ สิงหาคมเลยใชไหมครับ ขออนุญาตซอย แทนทีจ่ะยืดไปถึงเดอืน

ตุลาคม ๘ – ๘ เดือน ลงมามีนาคม เมษายน  ๖ เดือนครับ งวดละเดือนครึ่งจะไดหรือไมครับ จะขอมติ

ของที่ประชุมชดุนี้กอนไดไหมครับ เพราะวาเปนเรื่องที่เกีย่วของกับงวดเงินที่เขาตงิมาวา 

ใหกําหนดใหมครับ 

  ประธาน  :  คือเผเอิญเปนกรอบงบประมาณของรัฐบาลเลยวาตองใหเสร็จวันที่ ๑๕ 

สิงหาคม เพราะฉะนั้นเรากค็งตองดําเนินการตามนั้น แตแนนอนเนื้องานคงตองเสรจ็ เพราะฉะนัน้ 

เราก็คิดวาทําใหเราตองเรงใหเสร็จในเดือนสิงหาคม ถาเกิดไมเสร็จนองก็ตองทําจนเดือนตุลาคม 

เพราะฉะนัน้อาจจะมีขมวดไววาอาจจะแบงตรงนัน้มา เรารูของเราเองประกันจนถงึเสร็จงาน  

ทีนี้ในประเด็นวาเดือนกรกฎาคม จะขอเปนปลายเดือนกรกฎาคมจะไดไหมคะ จะสะดวกไหมคะ  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ที่จะขอชี้แจงนะคะ ในสวนของทีว่าเดือนกรกฎาคมจะเปนเรือ่ง

ของการจัดสัมมนา เพราะวาเราจะตองมีตวัราง ตัวรางบนัทกึเจตนารมณออกมาวาเราจะตองนําไป

สัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการอืน่ ๆ ที่เกีย่วของแลวก็องคกรดวย ก็เลยจะตอง

ขอใหกําหนดคราว ๆ กอนเพราะจะตองไปทํางบประมาณและขอเตรียมเสนอคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมเรียนอยางนีน้ะครับวา 

วันที่ ๕ กรกฎาคม เขาตองรางเสร็จ แลวกเ็สนอเขาสภารางรัฐธรรมนญู วันที่ ๕ กรกฎาคม มนัตอง

เสร็จ เพราะมนัมีกาํหนดตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพราะฉะนัน้ถาจัดสัมมนาก็จัดไดในชวงเดือน

กรกฎาคม เพราะวาอันนั้นมนัตองเสร็จแลวนะครับ 

  ประธาน  :  สัมมนาวนัเดียวนะคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  คะ 

  ประธาน  :  ดิฉันขออนุญาตเปนไมวนัที ่๒๗ ก็วนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ไดไหมคะ กาํหนด

วันเลยดีไหมคะ วนัที ่๒๗ วนัศุกร  วันที ่๓๑ วนัองัคาร วนัจันทรเปนวนัหยุดคะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๙/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ถาเปนไปไดเสนอวาอยาไปจัดวนั

สุดทายของเดือนนะครับ เดี๋ยวมีปญหาเรือ่งการเคลียรเงินการเบิกจาย ถาเปนไปไดตองเผื่อเวลาเรื่อง

การเบิกจายดวยนะครับ 

  ประธาน  :  จะเอาวนัไหนดคีะ วนัที ่๒๖  ๒๗ มนัปลายเดือนมีปญหาเรื่องเบิกจาย 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ไมมีคะ 

  ประธาน  :  ไมมีคะ เพราะมันยงัไมไดจบ เพราะวามนัตองเปนเดือนสงิหาคม  

ยังไมสิงหาคมคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ยังไดนะครับ 

  ประธาน  :  ยังไดคะ คือที่วาอยากจะไดมา เอกสารมันตองเสร็จ เพราะวาวนัที ่๕ 

ดิฉันวนัที ่๕ จริง ๆ เขาเลื่อน เลื่อนไปเลื่อนมาเดี๋ยวเราจะลําบาก ก็เลยคิดวายืดที่สุดเทาที่จะยืดได 

วันที่ ๓๑ ไวไดไหมคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขอมูลครับ Long weekend ครับ 

วันที่ ๒๙ วนัอาทิตย วนัอาสาฬหบูชา  วันที่ ๓๐ วันเขาพรรษา เพราะฉะนัน้จะมกีารชนกับวนัหยดุ

ชดเชยหรือเปลาผมไมทราบ ตองระวงันิดหนึง่นะครับ ชวงปลายเดือนชวงวันหยุดยาวนะครับ 

  ประธาน  :  วันที ่๒๖ นะคะ กอน Long weekend ดีไหมคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต   :  ผมเรียนถามอีกนิดหนึง่นะครับ 

แลวตกลงประเด็นนี้ไดวนัที ่๒๖ กรกฎาคมแลวนะครับ ทีนี้ประเดน็ที่ ๒ สรุปแลว TOR จะขยายไป

จนถงึสิ้นเดือนสิงหาคม หรือถึงแควนัที ่๑๕ สิงหาคม ครับ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ตองยึดตามกรอบก็คือวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

  ประธาน  :  คือวันที่ ๑๕ สิงหาคม คือเปนกรอบของงบประมาณของทางราชการคะ 

งานทกุอยางกาํหนดวนัที ่๑๕ สิงหาคม   

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  กําหนดเลยไดไหมครับ  

ชวยกาํหนดเสนอเลยไดไหมครับ จะไดบันทึกไวในที่ประชุมไดไหมครับ ชวยกําหนดเลยไดไหมครับ 

เสนอเลยไดไหมครับ 

  ประธาน  :  เสนอเลยนะคะวาวนัที ่๑๕ สิงหาคม คือขอเขาปรับเปลี่ยนวามีมติ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      จีรภา ๙/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

ที่ประชุมปรับเปลี่ยนกรอบในการดําเนนิงานของคณะนกัวิชาการใหเสร็จส้ินในวนัที่ ๑๕ สิงหาคม 

เพราะฉะนัน้วนัที ่๑๕ สิงหาคม ก็คือทกุอยางเบ็ดเสร็จสงงานทั้งหมด พอสงปุบอาจจะขอตอ ขออะไรก็

อีกทหีนึง่ แตวาเอากรอบในเนื้องานกอน เรากําหนดใหเสร็จวนัที่ ๑๕ ถาไมเสร็จอยางไรก็คอยมาพูดคุย

กัน เลื่อนจากวันที่ ๓๑ ตุลาคม มาเปนวันที่ ๑๕ สิงหาคม มีประเดน็อะไรอีกไหมคะ ทีนี้ดิฉันเองคดิวา

วันพุธนี้จะเปนไปไดไหมคะ อยากจะเปนไมใชมีแตเอกสาร อยากจะมสีรุปเปน Executive summary ที่

จะนาํเสนอคณะกรรมาธิการชุดใหญใหเห็นวามีใครไปบาง มีอะไรอยางไร คือสรุปมาสักหนาหนึ่ง ๒ 

หนา แลวก็นาํเสนอ แลวก็มีเอกสารที่ไดมาจากที่ประชุมในครั้งนัน้ แลวก็มีส่ิงที่ทมีงานฝายคณะอนขุอง

เราโดยคณะนกัวิชาการไดดําเนนิการมา กน็ําเสนอเพื่อทราบ เผื่อเขาจะไดใหความเห็นประเดน็อะไร

เพิ่มเติม แลวก็รวมทัง้เขาอยากจะใหกรรมาธิการชวยนาํไปอานดูดวย เพราะวาเขาก็ตองรับผิดชอบ

ดวยในเรื่องของเจตนารมณ  

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ  :  ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ พอดีเอกสารที่ใหวันนี้ยงัมี

การพิมพคลาดเคลื่อนแลวกต็กหลนอยูเยอะ กอนที่จะเสนอวนัพธุเดี๋ยววนันี้อยางไรขอไปแกไขกอน

แลวขอจะนํามาแจกใหอีกทีที่เจาหนาที่ไดไหมคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ใหวนัพรุงนี้ไดไหมคะ 

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ  :  จะทาํวนันี้เลยคะ  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  จะไดมีเวลา 

  นางสาวณัฐธนิี  พัดฉววีรรณ   :  พรุงนี้กไ็ดคะ มีแคนี้คะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ทานประธานทานโทรศัพท  

ขออนุญาตปดประชุมแทนนะครับ ขอบคุณครับ มีนัดประชุมคร้ังตอไปคือวันจนัทรหนา ขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 



 

 

 

   


